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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี  รองอธิการบดี  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี  
4. นายธานี  สมวงศ์    รองอธิการบดี  
5. ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง    รองอธิการบด ี 
6. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี  
7. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง    รองอธิการบดี  
8. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม    รองอธิการบดี  
9. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี 
10. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
12. นายอ านาจ  สุขแจ่ม    ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
14. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22. นายชูชาติ  เฉลิมถ้อย    แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
23. ดร.เอกชัย  เนาวนิช    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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25. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
26. นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนันทรัตน์  อยู่สบาย   ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ถึงแก่อนิจกรรม 
เนื่องจาก นายวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรม 

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ท่านเคยเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์และท่านได้รับรางวัล “คนดีศรีสุวรรณภูมิ”  
รวมทั้งท่านได้ช่วยเหลือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศและมหาวิทยาลัยร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.  
ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วม 
ฟังสวดพระอภิธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

1.1.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เนื่องจากหลายหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่าช้า ส่วนรายการครุภัณฑ์ด าเนินการครบทุกรายการแล้ว เหลืออยู่ระหว่างลงนามสัญญา  
1 รายการ และขอฝากคณบดีทั้ง 6 คณะ ไปด าเนินการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์การรับนักศึกษาที่สามารถ
ท าให้จ านวนนักศึกษามีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งบางหลักสูตรสามารถตอบโจทย์สังคมได้ อยากให้เกิดหลักสูตรแบบนี้เพ่ิม
มากข้ึน ส่วนหลักสูตรใดที่ไปต่อไม่ได้ สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้เกิดความทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  
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1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2565 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

4.1.2 พิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ทั้ งนี้  ในการประชุ ม ครั้ งที่  2/2565  
กองกลางแจ้งว่า อยู่ระหว่างประสานข้อมูล 
ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับจัดท าข้อมูล
เสนออาคารที่ จะประเมินตนเองเพื่ อสมัคร 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผศ. ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป)/ 

กองกลาง 
 

กองกลางรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงาน 
สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร (อาคาร 1) 
2. คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 22) 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 23) 
4. กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 28) 
5. ส านักงานอธิการบดี (อาคาร 32) ประกอบด้วย 

หน่วยงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายในอาคาร 32 
เช่นเดียวกัน 

ศูนย์นนทบุรี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(อาคาร 21) 
ศูนย์สุพรรณบุรี  
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 9) 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2565 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ ประชุมรับทราบ และในการประชุม 
ครั้งถัดไป มอบกองนโยบายและแผนจัดท าสรุป
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนได้เตรียมจัดท ารายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ 
Power Point เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอให้ที่
ประชุมทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Power Point 
1.2.4 รายงานผลการจั ดอั นดั บของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จาก Webometrics Ranking of World Universities   
(January 2022)  

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้ 
1. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์  

สุวรรณประทีป) ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา 
วงศ์บรรณาคม) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสาน
การด าเนินงานหารือร่วมกันขับเคลื่อนในส่วน
ของ Web Contents Impact  

2. มอบรองอธิการบดี  (ดร.ภาสพิ รุฬห์   
วัชรศรีส าเริง) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คณบดี 6 คณะ ร่วมกันขับเคลื่อนฐานข้อมูล 
ของ Google Scholar และ Scopus โดยส่งเสริม
และพัฒนาการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบุคลากร 
ให้มากยิ่งขึ้น   

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผศ. ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป)/ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม)/ 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

รองอธิการบดี 
(ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง)/
สถาบนัวิจัยและพัฒนา/

คณบดี 6 คณะ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป)  
รายงานว่ า ได้ ประชุ มคณะกรรมการขั บเคลื่ อน  
Webometrics ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
โดยมีรองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) เป็น
ประธานที่ประชุม ร่วมกับคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงการลงทะเบียนในระบบ Google 
Scholar Profiles และ Scopus เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  
ให้คณะรับทราบแล้ว และจะติดตามผล ในวันที่ 31 มีนาคม 
2565 อีกครั้ง 

2. รองอธิการบดี (ดร.ภาสพริุฬห์  วัชรศรีส าเริง) แจ้งว่า
ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงเพื่อการด าเนินการรวมถึง 
การสาธิตการด าเนินการเปลี่ยนแปลง Affiliation ในระบบ
ฐาน Scopus และมีนัดหมายตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินการ ดังนี้  
-  ครั้งที่  1 ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์

ตรวจสอบข้อมูลสังกัดของนักวิจัยในฐานข้อมูล Scopus 
ส่งไป 6 คณะ และให้สรุปข้อมูลนักวิจัยส่งมายัง สวพ. 
ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับ
จากคณะ) 

- ครั้งที่ 2 จัดท าหนังสือติดตามการตรวจสอบข้อมูล
สั งกั ดของนั กวิ จั ยในฐานข้ อมู ล Scopus ครั้ งที่  1  
โดยให้รายงานผลการด าเนินงานไปยัง สวพ. ภายในวันที่  
30 มีนาคม 2565 

1.2.5 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแนว
ทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking 
of World Universities 

ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการขับเคลื่อนตาม
แนวทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of 
World Universities และมอบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศประสานการด าเนินการกับ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม)/ 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แจ้งว่า อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการในส่วนของการใช้ 
plugin/package ในการแปลภาษาเว็บไซต์ของหน่วยตาม
รูปแบบ (LA ravel framework) ที่ แต่ละหน่วยงาน 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม)  
ในการจัดท าเว็บไซต์ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของ 
ทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 

1.2.7 รายงานความก้าวหน้าการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 9th  International 
Symposium on  the Fusion Science and 
Technologies (ISFT2022) และ The 2nd  
Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi International Conference  
(2nd  RUSiCON) 

ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้า
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 
9th International Symposium on the Fusion 
Science and Technologies (ISFT2022) และ
The 2nd Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi International Conference 
(2nd  RUSiCON) และมอบคณ บดี  6 คณ ะ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย 
ในหน่วยงานให้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว อย่างน้อยคณะละ 5 – 10 
บทความ 

 

คณบดี 6 คณะ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอส่งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ไปยัง
คณบดีทั้ง 6 คณะเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือส านักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/764 และ 769 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2565) 

1.2.8 การด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และ
บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดี 
(ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไปด าเนิ นการปรับปรุงแก้ ไข
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับฯ การให้บริการทางวิชาการ   

รองอธิการบดี 
(ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง)/ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

1. รองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) 
ได้หารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว ซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาจะด าเนินการศึกษาและหาแนวทางการ
ปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ศึกษา เปรียบเทียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
เพื่อการวิจัย พ.ศ.2549 กับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกัน 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา  
3.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา

และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา 
ทั้ งนี้  ในส่ วนของค่ าใช้ จ่ ายที่ ประสงค์ 

จะขอให้ยกเว้นการจัดเก็บให้แก่นักศึกษา  
ในล าดับที่ 1 – 3 มอบรองอธิการบดี (นายสญัญา  
ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษา ไปพิจารณา
ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอคืนให้แก่นักศึกษา 
และจัดท าข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

รองอธิการบดี 
(นายสัญญา  ค าจริง)/ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการเสนอระเบียบวาระ
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมในประเด็น
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือกองพัฒนานักศึกษา 
ที่  อว 0656.06/287 ลงวั นที่  16 มี นาคม 2565) 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในระเบียบวาระที่ 3.1  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1.2 พิจารณาการด าเนินการเพื่อรองรับ

การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่
เก็ บข้ อมู ลบน Google Workspace for 
Education ของบริษัท Google 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติ 
ดังนี้ 

1. อนุ มั ติ ในหลั กการการด าเนิ นการ 
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ
พื้นที่ เก็บข้อมูลบน Google Workspace for 
Education ของบริษัท Google แนวทางที่ 1 คือ 
จั ดหา License การใช้ งาน Google ให้ กั บ
บุคลากรและนักศึกษา จ านวน 10,126 License  
(นักศึกษา 9,010 คน และบุคลากร 1,116 คน 
ข้อมูล ณ 16/09/2564) โดยมีรายละเอียดและ
งบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดี  
(นายธานี  สมวงศ์)/ 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้ด าเนินการติดต่อประสาน partner  ด้านการศึกษา
ของบริษัท Google ประเทศไทยในเรื่องนโยบายการ 
ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education 
ซึ่ งจะมี ผลตามนโยบายนี้ ในเดื อนกรกฎาคม 2565  
เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ประสานแจ้งบริษัท Google 
ประเทศไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
บน Google Workspace for Education ของบัญชี ผู้ ใช้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สามารถ 
ใช้งานเป็นแบบไม่จ ากัดต่อบัญชี  (Unlimited storage)  
ไปจนกว่าทางมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการจัดหาในช่วง
ปลายปีทั้ งนี้  เพื่ อไม่ ให้กระทบต่อการใช้ งานในการ 
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของผู้ ใช้ทั้ งที่ 
เป็นนักศึกษาและบุคลากร ซึ่ งขณะนี้อยู่ ในระหว่าง 
การพิ จารณาของบริษั ท Google หากทราบผลการ
พิจารณาของบริษัท Google แล้วจะน าเข้าแจ้ง 
ในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

2. มอบรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประสานการด าเนินการหารือและต่อรองราคา 
กับ บริษัท Google ในวงเงินที่สามารถตกลง 
กันได้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถ 
ใช้งานบริการต่าง ๆ  ของบริษัท Google ได้อย่าง
ครบถ้ วนและมี ประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  หาก
ด าเนินการต่อรองราคาแล้วเสร็จให้น าข้อมูล 
มาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้ง 

4.2.1 แผนกลยุทธ์การรับนั กศึกษา 
เพื่อการเพิ่มรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติ 
ดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา
เพื่อการเพิ่มรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2565  
ดังเสนอ และให้ปรับแก้ไขแผนฯ โดยเพิ่มเติม
หลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ผู้สูงอายุ และหลักสูตรผู้ตรวจสอบ 

2. มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ร่วมกับคณะ 6 คณะ เพื่อจัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. มอบรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) 
และงานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ 
กองกลาง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกเดือน 

รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง)/ 

ส านักวชิาการ 
และงานทะเบียน/ 

คณะ 6 คณะ 
 

1. ส านั กส่ งเสริมวิ ชาการและงานทะเบี ยน ได้
ด าเนินการจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรตามแผนกลยุทธ์
การรับนักศึกษา เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
และได้จัดท าหนังสือขอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรตาม
แผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา โดยให้คณะจัดส่งข้อมูล  
ภายในวันที่  15 มีนาคม 2565 (ตามหนังสือส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ อว 0656.17/ว0440 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565) 

2. รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา เพื่อการเพิ่ม
รายได้ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

2.1 ได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  

2.2 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  2 การรับสมัคร 
เชิงรุก กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพกาประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา ได้เสนอ มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
แล้ว จ านวน 2 โครงการ (ข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2565) 
ภายใต้ ประกอบด้วย 

- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านระบบ 
Online ช่ องทางต่ างๆ งบประมาณ 500,000 บาท  
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

(งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ) 
- โครงการจัดหาเครื่องมือส าหรับการ

จั ด ท า สื่ อ  แบบ  Online (FB Boot Post/Ad Line OA) 
งบประมาณ 100,000 บาท (ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ) 

2.3 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน อยู่ระหว่างการจัดท า
รายละเอียดโครงการเสนออนุมัติ ซึ่งต้องประสานข้อมูล
จากคณะต่ าง ๆ โดยก าหนดแล้ วเสร็จภายในวันที่  
5 เมษายน 2565  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ร่วมกับ คณะทั้ง 6 คณะ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)  

2.4 ความเชื่อมโยง โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ 
การรับนักศึกษาเพื่อการเพิ่มรายได้ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การรับสมัครเชิงรุก กลยุทธ์ที่ 2.1  
เพิ่ มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.2  ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(อพ.สธ. - มทรส.) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ 
และมีมติ ดังนี้  

1. มอบรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) 
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) ประสาน
การด าเนินงานร่วมกันกับคณะศิลปศาสตร์  
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายรับและ
รายจ่ายที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ รวมทั้ง
จัดหาบุคลากร แม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก
และพื้นที่ภายในโรงแรม ทั้งนี้ หากด าเนินการ
จัดท าข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น า
ข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง)/ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นางสุภัทรา  วลิามาศ)/ 

คณะศิลปศาสตร ์

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) แจ้งว่า  
ได้ด าเนินการประชุมร่วมกับรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  
ตุ้มทอง) และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายแล้ว  

2. รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานการหารือแนวทางการใช้บริการห้องพัก
โรงแรม RUS Hotel and Convention โครงการบริการ
วิชาการแบบมีรายได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.2  
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

มหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
  2. เห็นชอบให้ศูนย์ประสานงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการดังเสนอ โดยใช้สถานที่ โรงแรม RUS 
HOTES & CONVENTION อาคารปฏิบั ติ การ
ท่ องเที่ ยวและการโรงแรม (อาคาร 15) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

5.3  โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 1 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้ 
1. มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) 

รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) รองอธิการบดี 
(นายสถิ ตย์   อรุณแสง) รองอธิ การบดี  
(รศ. ดร.ทรงวิทย์   เจริญกิจธนลาภ) ผู้ ช่ วย
อธิการบดี (นายอ านาจ  สุขแจ่ม) และกองพัฒนา
นักศึกษา ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นค่าชุด
กีฬาให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
สายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  

2. เห็นควรมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เสนอขอโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 
ในปีงบประมาณต่อไป 

รองอธิการบดี  
(นายสัญญา  ค าจริง)/ 

รองอธิการบดี  
(นายธานี  สมวงศ์)/ 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง)/ 

รองอธิการบดี 
(รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจรญิกจิธนลาภ)/ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นายอ านาจ  สุขแจ่ม)/ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 

1. รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) แจ้งว่า ได้นัด
ประชุมหารือในประเด็นดั งกล่ าวแล้ ว เมื่ อวันที่  
17 มีนาคม 2565 โดยประชุมร่วมกับบุคลากรกอง
บริหารงานบุคคล กองคลัง กองนโยบายและแผน  
เพื่อหาวิธีการด าเนินการโดยในระยะสั้น ทั้งนี้ กองคลัง
ได้ตรวจสอบข้อมูลสามารถใช้บัญชีกองทุนรับบริจาค
เพื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมี
เงินคงเหลือ 100,000 บาท ขอใช้วงเงินดังกล่าว ภายใน
วงเงิน 73,000 บาท โดยให้ใช้อย่างประหยัดในระยะยาว 
และมอบกองบริหารงานบุคคลยกร่างระเบียบการใช้
จ่ายในเรื่องดังกล่าว โดยท าควบคู่กับการบรรจุโครงการ
เข้าในแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การ
จัดท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปธรรมต่อไป 

2. กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการตามมติ ดังนี้ 
-  ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

ข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ นั้น กองพัฒนานักศึกษาได้จัดท า (ร่าง) 
ระเบี ยบฯ ว่าด้วยการใช้จ่ ายเงินผลประโยชน์ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เพื่ อแก้ไขรายละเอียด 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
เสนองานกฎหมายและนิติกร กองบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบแล้ ว และได้ รับแจ้ งผลการตรวจ (ร่ าง)  
ระเบียบดังกล่าว (ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล  
ที่  อว 0656.05/435 ลงวันที่  10 มีนาคม 2565 เรื่อง  
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

แจ้งผลการตรวจ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการแข่ งขั นกี ฬา) 
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว และน าเข้าเสน
ต่อคณะกรรมการ นโยบายการเงินและทรัพย์สินต่อไป 

- ประเด็ นเรื่ องการจั ดโครงการกี ฬาเชื่ อม
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่  1 นั้น กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการเสนอ 
ขออนุ มั ติ งบประมาณในการด าเนิ นการโครงการ  
เป็นจ านวนเงิน 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
เสนออธิการบดีพิจารณาแล้ว โดยมีก าหนดจัดขึ้น  
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่  
26 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติม ในระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก Webometrics 
Ranking of World Universities  (January 2022)  

รองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของฐานข้อมูล Google Scholar ของ 
บุคลากรสายวิชาการมีข้อมูลเกือบครบแล้ว เหลือเพียงข้อมูลที่เป็น Paper ส่วน Scopus ที่รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565  
พบว่าจากข้อมูลเดิมมี 18 คน เพ่ิมขึ้นมาเป็น 21 คน ส่วนในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะต้องเป็นสมาชิกของ 
Scopus และกรณีนักวิจัยที่ไม่สามารถเข้าดู Profile ของตนเองได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าดูต้องใช้สิทธิ์ของคนอ่ืน
เข้าดูถึงจะเข้าได้ ทั้งนี้ จะหาแนวทางและวิธีการแก้ไขต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ และมอบรองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง)  
ประสานการด าเนินการกับรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) จัดท าแผนและเสนอของบประมาณในการ เป็น
สมาชิกฐานข้อมูล Scopus  
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ระเบียบวาระที่ 1.2.5 การด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of 
World Universities 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิช) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
ตามมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการในส่วนของการใช้ 
plugin/package ในการแปลภาษาเว็บไซต์ของหน่วยตามรูปแบบ (LA ravel framework) ที่แต่ละหน่วยงาน 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน นั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการทดลองใช้แล้ว พบปัญหาในส่วนของ
จ านวนตัวอักษรที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (1,000,000 ตัวอักษรแรกไม่คิดค่าใช้จ่าย) หากใช้เกิน
จ านวนตัวอักษรที่จ ากัดจะไม่สามารถแปลได้และมีค่าใช้จ่ายในการแปล ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงขอเสนอแนวทางการด าเนินการ คือ เนื่องจากทุก Website ภายในมหาวิทยาลัยใช้ platform  
ที่ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการอยู่แล้ว อาจจะเลือกแปลเฉพาะส่วนที่ส าคัญ ไม่ต้องแปลทั้งหมดก็ได้  

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากทุกคณะต้องการเปลี่ยน 
Website ของคณะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทั้ งหมด และได้ พูด คุยหารือกันว่ าอาจจะใช้ เป็ น 
plugin/package ในการแปลภาษาเว็บไซต์ของหน่วย ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ชี้แจงมานั้น หากกรณีที่ชาวต่างชาติไม่ได้เปิดดูทุกคณะ เห็นควรให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในส่วน
ของค่าใช้จ่ายว่ามีความคุ้มค่าหรือไม ่

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิช) ให้ความเห็นว่า  
ในส่วนของการแปลภาษาเห็นควรมอบให้งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง ช่วยด าเนินการ
แปลให้อีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแปลภาษาคล้ายคลึงกับการแปลงใน Google plugin 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) ให้ความเห็นว่า ในการด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
ทีมงานจะมีการตรวจสอบ Google plugin ในแต่ละคณะว่าส่วนใดที่แปลแล้วมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะได้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ติดปัญหาในส่วนของข้อมูล update ที่แต่ละคณะเพ่ิมเติมภายหลัง   

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิช) ให้ความเห็นว่า  
เท่าท่ีได้ท าการศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้ คือ จะด าเนินการแปล 3 ภาษา ซึ่งข้อมูล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือข่าวประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดไว้เลยว่าจะใช้ 
กี่ภาษา เนื่องจากเนื้อข่าวเป็นข้อมูลสั้น ๆ หากจะใช้โปรแกรมแปลอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่ท ามา ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัยใช้วิธีการปรับภาษาอยู่ในข่าวเลยแบบ 3 ภาษา โดยที่ไม่ต้องกดปรับภาษา การด าเนินการในส่วนแรก
จะด าเนินการใช้โปรแกรมดังกล่าวกับคณะทั้ง 6 คณะก่อน ทั้งนี้ เห็นควรด าเนินการแปลภาษา Website หลักของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็น Website Version ภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์ก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงรายละเอียด
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพียงคณะเดียว  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์)  
ให้ความเห็นว่า หากมอบให้ทางคณะไปด าเนินการแปลภาษาเองอาจจะเป็นไปได้ยาก ด้วยศักยภาพบุคลากรของ
คณะคงท าได้ยาก แต่หากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการจัดหาโปรแกรมภาษามา
สนับสนุนก็เห็นด้วย  
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยหากมอบ
ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการแปลภาษาให้กับคณะ และสอบถามว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีรูปแบบการด าเนินการ
อย่างไร 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิ ช) ชี้แจงว่า จาก
การศึกษาในแต่การด าเนินการของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ พบว่า มหาวิทยาลัยอ่ืนมีการจัดท า Website ภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลของทุกคณะ และหลักสูตรที่น่าสนใจ แต่ในส่วน Website 
ของคณะบางคณะมีความสมบูรณ์บ้าง บางคณะยังไม่สมบูรณ์ แต่โดยหลักแล้ว Website ที่เป็นเว็บหลักของ
มหาวิทยาลัยที่เป็น Version ภาษาอังกฤษ จะมีความสมบูรณ์เกือบทุกมหาวิทยาลัย  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า Website หลักที่เป็น Version ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วน Website ย่อยของคณะอาจจะไม่ต้องมีข้อมูลเชิงลึกและละเอียดมาก 
อาจจะเน้นในส่วนของหลักสูตร/สาขาท่ีน่าสนใจไปก่อน  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์)  
ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ด าเนินการในส่วนของ Website หลักไปพลางก่อน ในส่วนของคณะเห็นควรให้น าส่วนที่ส าคัญ
แสดงเป็นภาษาอังกฤษไปก่อน อาทิ งานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น
และหากมีผู้สนใจ มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง e-mail หรือ website ที่เก่ียวข้องได ้และเห็นควร
มอบหน่วยงานกลางในการด าเนินการ และหากต้องการข้อมูลหรือต้องการให้คณะเพ่ิมเติมในส่วนใด คณะยินดี  
ที่จะช่วยเหลือและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

  ผู้ ช่ วยอธิการบดี  (นางสาววนิ ดา  วงศ์บรรณาคม) ให้ ความเห็นว่า ประเด็นที่ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเสนอมานั้น ทางมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการอยู่แล้ว ในส่วน Website 
ภาษาอังกฤษมีส่วนที่ส าคัญอยู่ในนั้นทั้งหมด อาทิ ประวัติของคณะ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และนักศึกษาที่จบไปแล้วประกอบ
อาชีพใดบ้าง ส่วนข่าวมีเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษาเท่านั้น ข่าวทั่ว ๆ ไป จะไม่ได้น าขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ทีมงานที่แปลด าเนินการอยู่ เนื่องจากข้อมูลจะต้องเผยแพร่ไปสู่ชาวต่างชาติ หากแปลผิด  คือ ความผิดพลาดของ
มหาวิทยาลัย ทีมงานที่แปลประกอบด้วย 1.ผู้แปล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ 2. Expert ผู้เชี่ยวชาญ
3. Expert ทางด้านภาษาต่างประเทศ ที่ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของภาษาจีน ได้รับความอนุเคราะห์
อาจารย์ภาษาจีนจากคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะ การแปลไม่ได้แปลแบบ
ละเอียด แต่จะท าเป็น QR CODE ให้ผู้ที่สนใจสแกนเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ฝากในเรื่องของแบนเนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่น าข้อมูลใส่ไว้ใน 
Website ภาษาอังกฤษ ขอให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) กล่าวเพ่ิมเติม ในส่วนของ 
Webometic ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ การอ้างถึง Website มหาวิทยาลัยควรจะมีบทความวิชาการ บทความวิจัย
ในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะใส่ไว้ใน Website ด้วย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาหาข้อมูลและดาวน์โหลด
ข้อมูลได้ ซึ่งจะต้องมีการอ้างอิง Website ของมหาวิทยาลัย การด าเนินการในส่วนนี้จะท าให้มีคะแนนเพิ่มมากข้ึน  
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้ 
1. มอบรองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิช) ประสานการด าเนินการกับรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ตรวจสอบราคาโปรแกรม
แปลภาษา plugin/package หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือน ามาใช้ในการแปลภาษาเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน   

2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ประสานการด าเนินการ 
กับสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดร.เอกชัย  เนาวนิช) ในการ 
น างานวิจัยหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ฉบับภาษาอังกฤษ) อาจจะเป็นในส่วนของเนื้อหาหรือรายละเอียดงานวิจัยเบื้องต้น แขวนไว้บน Website ของ
คณะหรือของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาหรือดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้  

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 แผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาเพื่อการเพิ่มรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2565 
รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในเรื่องของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การรับ

นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2565 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา  
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ขณะอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
ที่ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด ขอฝากให้ทุกคณะช่วย
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมรายได้ที่รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ได้น าเสนอด้วย 
เพราะสิ่งที่มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการ คือ คณะที่มีนักศึกษาจ านวนน้อยจะมีกลยุทธ์หรือวิธีการอย่างไรท าให้
จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของแผน
กลยุทธ์การรับนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมรายได้นั้น จะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะด้วย 
เนื่องจากที่ผ่านมามีคณะที่ขอยกเลิกโครงการเพราะว่าไม่สามารถด าเนินการได้ แต่จะมีเงื่อนไขเหมือนกันทุกคณะ
คือ ขอโอนงบประมาณดังกล่าวไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าในส่วนของงบด าเนินการ สิ่งที่จะต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ คือ มหาวิทยาลัยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในปีนี้แบบสมดุล เพราะฉะนั้นหากแผนการ
รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด จะท าให้รายรับจริงน้อยกว่า แต่หากมีการใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับ
จัดสรรมานั้นงบประมาณติดลบแน่นอน ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานใช้งบประมาณด้วยความ
ระมัดระวัง โดยพิจารณาแผนการรับนักศึกษาประกอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย   

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) 
และกองนโยบายและแผน จัดประชุมหารือกับคณะทั้ง 6 คณะ เพ่ือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนการรับนักศึกษาที่ประมาณการไว้ หากคณะใดจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายก็ไม่ต้องปรับแผนฯ  
แต่หากคณะใดจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องลดการใช้จ่ายงบประมาณลง เพ่ือไม่ให้ผิดวินัยทาง
การเงินการคลัง  

ระเบียบวาระที่ 5.2  ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - มทรส.) 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ. – มทรส.) ใช้สถานที่โรงแรม RUS HOTEL & CONVENTION อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีรายละเอียด ดังนี้  

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
รายการบริการ

วิชาการ 

 
วันที่จัด
ฝึกอบรม 

 
จ านวน

คน
ฝึกอบรม 

 
จ านวนเงิน

รายรับ 

 
จ านวนเงิน

ค่าธรรมเนียมที่
มหาวิทยาลัยหัก 

15% 

 
จ านวนเงินขอเบิก
จากมหาวิทยาลัย 

 
จ านวนเงิน
รายรับค่า
เช่าที่พัก 

 
จ านวนเงิน
รายจ่ายใช้
จัดประชุม 

 
จ านวนเงินขอยืม

จากกองทุน
บริการวิชาการ 

1 การฝึกอบรม
ปฏิบัติการงาน
สวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
หลักสูตร 5 
องค์ประกอบ 

26 – 29 
เมษายน 
2565 

80 640,000 96,000 544,000 240,000 304,000 192,000 
70 560,000 84,000 476,000 210,000 266,000 168,000 

2 การฝึกอบรม
ปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

9 – 12 
พฤษภาคม 

2565 

80 640,000 96,000 544,000 240,000 304,000 192,000 
70 560,000 84,000 476,000 210,000 266,000 168,000 
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ล าดับ
ที่ 

 
รายการบริการ

วิชาการ 

 
วันที่จัด
ฝึกอบรม 

 
จ านวน

คน
ฝึกอบรม 

 
จ านวนเงิน

รายรับ 

 
จ านวนเงิน

ค่าธรรมเนียมที่
มหาวิทยาลัยหัก 

15% 

 
จ านวนเงินขอเบิก
จากมหาวิทยาลัย 

 
จ านวนเงิน
รายรับค่า
เช่าที่พัก 

 
จ านวนเงิน
รายจ่ายใช้
จัดประชุม 

 
จ านวนเงินขอยืม

จากกองทุน
บริการวิชาการ 

หลักสูตรการ
ส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

ทั้งนี้  เนื่องจากห้องพักมีปัญหาอยู่หลายห้องได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้อ านวยการกองกลางแล้ว  
และผู้อ านวยการกองกลางแจ้งว่า เรื่องอยู่ที่งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล และเชิญผู้อ านวยการ
กองกลางเข้ามาชี้แจงความคืบหน้าในการด าเนินการ เนื่องจากต้องเตรียมต้อนรับผู้เข้าพัก ในวันที่ 25 เมษายน 2565 นี้ 

ผู้อ านวยการกองกลาง (นายอนันทรัตน์  อยู่สบาย) ชี้แจงว่า เบื้องต้นได้มีการประสานหารือในเรื่อง 
ดังกล่าวแล้ว ตามที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้กองกลางไปตรวจสอบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องพัก  
จ านวน 3 ห้อง (308, 309 และ310) และเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมและพบความ
เสียหาย อีกจ านวน 1 ห้อง (403) รวมถึงค่าน้ าและค่าไฟฟ้า ซึ่งกองกลางได้ด าเนินการจัดส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ 
งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว และงานกฎหมายและนิติการได้ให้ความเห็นว่า  
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแจ้งความเพ่ิมเติม กองกลางจึงได้ไปแจ้งความเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานไปยัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลเรื่องนี้ ท่านได้นัดผมและงานกฎหมายนิติการให้ไปพบ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565  
เวลา 14.00 น. เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้อ านวยการกองกลาง (นายอนันทรัตน์   
อยู่สบาย) รายงานความคืบหน้าการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที ่1 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก
ระเบียบวาระนี้ รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) ต้องเป็นผู้ชี้แจงแต่ท่านติดภารกิจ จึงเห็นควรให้กองพัฒนา
นักศึกษาน าประเด็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  

รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ได้มีการประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว
ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองคลังแจ้งว่า มีบัญชีกองทุนรับบริจาคเพ่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
มีเงินคงเหลือในบัญชีอยู่ประมาณ 100,000 บาท สามารถน ามาใช้ในโครงการนี้ได้ จ านวน 73,000 บาท และไดข้อ
อนุมัติเพ่ิมเติมจากสมาคมศิษย์เก่าฯ อีกจ านวน 10,000 บาท  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บัญชีที่อ้างถึงเป็น
บัญชีที่ได้เงินมาจากการจัดประชุมวิชาการฯ สมัยที่ รศ. ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานฝ่ายจัดหา
รายได้ฯ ยังคงมีเงินในบัญชีเหลืออยู่ ซึ่งเป็นบัญชีเงินนอกงบประมาณ เหลือเงินอยู่ประมาณ 100,000 บาท  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปีต่อไปขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอขอโครงการให้อยู่ 
ในแผน เพราะปีหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะต้องเป็นภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 
ดังกล่าว ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับมหาวิทยาลัย  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ
การปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้นั้น ขอให้กองพัฒนา
นักศึกษาน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินด้วย เนื่องจากจะมีการจัดประชุม
ภายในเร็ว ๆ นี้  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และ
กองพัฒนานักศึกษาน าเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินต่อไป 

1.2.2 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                     
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่รายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนช าระเงินเป็นนักศึกษา ถึงวันที่  22 มีนาคม 2565 โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่                      
18 มีนาคม 2564 จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

ล าดับที ่ คณะ 
แผนการรับรวม ประกาศผล รับไว้ 

ร้อยละรับไว้เทียบกับ 

แผนการรับ 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 720 141 125 66 79 8.98 10.97 

2 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
250 250 42 36 26 27 10.40 10.80 

3 
บริหารธรุกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2,325 2,170 866 608 603 450 25.94 20.74 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 490 645 200 200 136 150 27.76 23.26 

5 
วิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
980 1,005 422 464 269 297 27.45 29.55 

6 ศิลปศาสตร ์ 285 340 69 60 48 47 16.84 13.82 

  รวม 5,065 5,130 1,740 1,493 1,148 1,050 22.67 20.47 
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ชวยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็นว่า
จากที่มหาวิทยาลัยได้วางนโยบายและกลยุทธ์หลายรูปแบบ ผมจึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการ Promotion หรือ 
การประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสนใจเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาเรียนที่ เราเพ่ิมมากขึ้น อาทิ เรื่องของการผ่อนผัน  
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา การผ่อนจ่ายค่าเทอมได้ อาจจะท าเป็นแบนเนอร์ให้เห็นภาพชัดเจน โดยยิงสปอร์ต
เหล่านี้เผยแพร่ไปให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว และเกรงว่า
อาจจะช้าเกินไป  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการผ่อนผัน
การจ่ายค่าเทอมนั้น มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาจ่ายค่าเทอมล่าช้าอยู่แล้ว โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องช าระ 
ค่าเทอมให้เสร็จสิ้นก่อนสอบ หากมหาวิทยาลัยจะใช้การ Promotion เรื่องการผ่อนจ่ายค่าเทอมก็สามารถท าได้  
แต่มหาวิทยาลัยต้องรับสภาพในกรณีของนักศึกษาที่ต้องการจะผ่อนจ่ายค่าเทอมมากขึ้นด้วย  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้อาจจะมีความเสี่ยงในกรณีที่นักศึกษาผ่อนจ่ายไปได้
ประมาณ 2 เดือน แล้วเรียนไม่ไหว อาจจะล้มเลิกกลางเทอม ท าให้งบประมาณในส่วนนี้เสียไป 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การขยาย
ระยะเวลาในการผ่อนช าระค่าเทอมนั้น มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการมานานพอสมควร แต่ไม่ได้สะท้อนว่าจ านวน
นักศึกษามีเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งที่มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการอยู่ อาทิ การลดแลกแจกแถมนั้น ท่านคิดเรื่อง
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือยัง ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกัน  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ชวยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร)  
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากในช่วงนี้มีนักศึกษาเดิมก าลังจะศึกษาต่อเนื่องหรือเทียบโอน สิ่งที่เป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติคือ Transcript ยังไม่ออก ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้แต่ต้องไปเขียนใบค าร้องเพ่ือขอส่ง Transcript 
ย้อนหลัง ผมมองว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารได้ และมหาวิทยาลัย
จะมีวิธีการย่างไร เพ่ือให้บริการกับนักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) กล่าวชี้แจงว่า 
ในส่วนของ Transcript จะออกตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย หากนักศึกษาเก่าที่สมัครเข้ามา
เรียนแล้วสามารถส่ง Transcript ย้อนหลังได้ ไม่มีปัญหาใด ๆ แต่หากนักศึกษากรอกในระบบ ระบบอาจจะแจ้งว่า
นักศึกษาขาดเอกสารใดบ้าง และนักศึกษาจะน ามายื่นเพ่ิมเติมเมื่อใด  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องต้องมองนักศึกษาเป็นส าคัญ หากมองอีกมุมหนึ่ง นักศึกษา
คือลูกค้าคนส าคัญของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นต้องดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาให้ดีที่สุด  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  
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1.2.3  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภู มิ  ครั้งที่  2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
International Conference (2 nd RUSiCON) แ ล ะ  The 9 th International Symposium on the 
Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) 

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิครั้งที ่2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference  
(2nd RUSiCON) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) 
ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  
(เขตเหนือ) อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนา
งานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ นั้น 

ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 
1. ก าหนดการเปิดรับบทคัดย่อ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขณะนี้มีนักวิจัยลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ 

จ านวนทั้งสิ้น 19 บทความ แบ่งเป็นบทความภายในประเทศ 11 บทความ และต่างประเทศ 8 บทความ  
2. มีสมาคมวิชาการ/วิชาชีพเป็นหน่วยงานร่วมจัดงานประชุมวิชาการ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. มีวารสารรับรองการตีพิมพ์บทความทั้งภายในและภายนอก จ านวน 6 วารสาร 
4. มี บทความจากคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์  จ านวน 8 บทความ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 1 บทความ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 บทความ คณะอ่ืน ๆ ไม่ได้ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมฯ 

5. ขยายระยะเวลาการเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
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1. สรุปการส่งบทคัดย่อเข้าร่วมงาน ISFT 2022 & 2nd RUSiCON  

No. Article 
Onsite Online undecided 

(depen on 
COVID) 

Total 
 

Articles 
 

Nationality 

Oral Poster 
(Only 

for oral)  
guest 

insider 
(RUS) 

Student 

 

Thai India USA 

1 Mechanical Engineering (ME) 3 - 1 3 7 
 

7 - - 
 

1 6 - 
2 Computer Science and Information Technology 

(CI) 
- - - 1 1 

 
1 - - 

 

- - 1 

3 Science and Technology (ST)   1 - - 1 
 

  1 - 
 

1 - - 
4 Advanced Materials (AM) - - - - 0 

 
- - - 

 
- - - 

5 Management (MM) - - 1 - 1 
 

- 1 - 
 

1 - - 
6 Electrical and Electronics (EE) 1 1 2 - 4 

 
- 4 - 

 
4 - - 

7 Civil, Environmental and Architectural 
Engineering (CEA) 

- 3 1 - 4 
 

- 4 - 

 

4 - - 

8 Chemical Engineering and Polymer Science (CP) - - - - 0 
 

- - - 
 

- - - 
9 Biotechnology (BT) 1 - - - 1 

 
1 - - 

 
- 1 - 

10 Other (OT) - - - - 0 
 

- - - 
 

- - - 
Total 5 5 5 4 19 

 
9 10 - 

 
11 7 1 

 

หมายเหตุ : ในประเทศ 11 ผลงาน ต่างประเทศ 8 ผลงาน รวม 19 บทความ 
Updated 28/03/2022 

2. สรุปจ านวนบทคัดย่อจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวนบทความ 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม - 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 1 
3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 8 
6 คณะศลิปศาสตร ์ - 

รวม 10 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์คณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยฯ ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่  2 (The 2nd Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi International Conference (2 nd RUSiCON) แ ล ะ  The 9 th International 
Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) อย่างน้อยคณะละ 5 บทความ  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และขอความอนุเคราะห์คณะทุกคณะ  
ร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 
2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) 
และ The 9th  International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2022 (ISFT2022) 
อย่างน้อยคณะละ 5 บทความ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่  

23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไข 
ให้แจ้งไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว705  
ว706 ว707 และ ว708 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565) ซึ่งไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข 

ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 57 หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้  
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ได้จาก QR CODE  
ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

  

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้มา
ประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้  รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่  4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา
และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียม 
จัดการศึกษา โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา
และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาแล้ว และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณางบประมาณในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่ประสงค์จะขอคืนให้แก่นักศึกษา ล าดับที่ 1 – 3 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามีรายการที่ เรียกเก็บจาก
นักศึกษา จ านวน 3 รายการ ประกอบไปด้วย 1) ค่ากีฬาภายใน ภาคการศึกษาปกติ (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2)  
2) ค่ากิจกรรมสโมสร ภาคการศึกษาปกติ 3) ค่ากิจกรรมชมรม ภาคการศึกษาปกติ นั้น 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบการปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาในส่วนของกองพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 เห็นควร
ด าเนินการปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาเป็นบางส่วนเนื่องจากทุกคณะและ  
ศูนย์พ้ืนที่ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนไปแล้ว  ดังนี้  

1. ค่ากีฬาภายในภาคการศึกษาปกติ (เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) จ านวนเงิน  250 บาท 
* หมายเหตุ นักศึกษารหัส 64  

2. ค่ากีฬาภายในภาคการศึกษาปกติ (เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2)  จ านวนเงิน 200 บาท 
 * หมายเหตุ นักศึกษารหัส  61 62 63 

 กรณีไม่จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ให้คืนเงินนักศึกษาเต็มจ านวน ยกเว้นคณะที่มีการจัดกิจกรรมกีฬา 
 ภายในเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องคืนเงินนักศึกษา   

3. ค่ากิจกรรมสโมสร  ภาคการศึกษาปกติ จ านวนเงิน 250 บาท 
  หมายเหตุ  ให้คืนเงินนักศึกษา จ านวน 100 บาท 

4. ค่ากิจกรรมชมรม ภาคการศึกษาปกติ จ านวนเงิน 50 บาท  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาการปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาในส่วนของกองพัฒนานักศึกษาและมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็นว่า 
ส่วนที่กองพัฒนานักศึกษาจะคืน คือ เงินค่ากิจกรรมสโมสร จ านวน 100 บาท และค่ากิจกรรมชมรม จ านวน 50 บาท  
รวมเป็น 150 บาท ในส่วนค่ากีฬาภายใน บางคณะมีการด าเนินการไปแล้ว แต่หากคณะใดที่ ไม่ได้จัดให้คืน  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการคืนให้นักศึกษาอย่างไร เนื่องจากขณะนี้นักศึกษาใกล้จบการศึกษาแล้ว  
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รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ขออนุญาต
ให้ที่ประชุมได้พิจารณาทีละรายการ ในส่วนของค่ากีฬาภายใน เก็บเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ส่วนค่ากีฬาภายใน 
คณะที่ด าเนินการจัดแล้วไม่ได้คืน ส่วนคณะที่ไม่ได้จัดให้คืน 200 บาท แต่ถ้าเป็นนักศึกษารหัส 64 ให้คืน 250 
บาท ทั้งนี้ หากดูจากค่ากิจกรรมสโมสรของปี 61 62 63 เก็บจ านวน 250 บาท  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) 
ให้ความเห็นว่า ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือนโยบายการด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ของคณะอย่างไร หากห้ามจัดกิจกรรมทุกคณะจะได้ไม่จัดเหมือนกัน  

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามประกาศมี 2 ส่วน  
มีการเก็บแยกกับเก็บรวม ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเก็บค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา เป็นเงิน 500 บาท พอเป็น 
ปีการศึกษาใหม่ จึงมีการแยกเป็นเก็บเทอมละ 250 บาท ประกอบด้วย ค่ากิจกรรมสโมสร จ านวน 200 บาท และ 
ค่ากิจกรรมชมรม จ านวน 50 บาท ส่วนกีฬาภายในมีการแยกเก็บตามรหัสนักศึกษา ซึ่งถ้าเป็นนักศึกษารุ่นเก่าจะ
เก็บเป็นเงิน 200 บาท พอเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ รหัส 64 จะมีการเก็บเป็นเงิน 250 บาท ส่วนรหัส 61 62 63  
ค่ากีฬาจะเก็บเป็นเงิน จ านวน 200 บาท ซึ่งชี้แจงไว้ว่า กรณีไม่จัดกิจกรรมกีฬาภายในให้คืนเงินนักศึกษาเต็ม
จ านวน ยกเว้นคณะที่มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องคืนเงินนักศึกษา เนื่องจากมีคณะหลาย
คณะที่จัดกีฬาไปแล้วก็ไม่ต้องคืน ส่วนคณะใดที่ยังไม่ได้จัดก็ให้คืนเงินนักศึกษา ส่วนเทอม 2 ค่ากิจกรรมชมรม 
สามารถคืนเงินให้นักศึกษา จ านวน 50 บาท เนื่องจากนักศึกษาออกชมรมฯ เกิน 50% แต่อาจจะใช้วิธีถัวจ่ายได้ 
ส่วนค่ากิจกรรมสโมสรได้ปรึกษากับทุกคณะแล้ว บางคณะมีการจัดกิจกรรมไปตามแผนแล้วบ้าง แต่เพ่ือเป็นการ
เยียวยานักศึกษา อาจจะคืนนักศึกษาเป็นเงิน 150 บาทก็สามารถท าได้ และเก็บไว้บริหารจัดการอีก 100 บาท  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ค่ากิจกรรม
สโมสร รหัส 61 62 63 มหาวิทยาลัยเก็บในภาคการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนเดียว คือ 500 บาท ส่วนรหัส 64 
มหาวิทยาลัยเก็บ 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนละ 250 บาท ส่วนค่ากิจกรรมชมรม รหัส 61 62 63 เก็บภาค
การศึกษาเดียว คือ ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเงิน 100 บาท และมาเก็บในรหัส 64 แยกเป็น 2 ภาค ๆ ละ 50 บาท 
ซึ่งรวมแล้วเป็นเงิน 100 บาท เพราะฉะนั้นค่ากิจกรรมสโมสร ปีละ 500 บาท ส่วนค่ากิจกรรมชมรม ปีละ 100 
บาท ส่วนตัวเลขที่จะคืน คือ จาก 500 ที่เก็บมาต่อปี จะคืนค่ากิจกรรมสโมสรให้ 100 บาท ส่วนค่ากิจกรรมชมรม 
จะคืนให้ 50 บาท และได้มีการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมใดมาแล้วหรือไม่กับตัวเลขที่จะคืน หรือที่ประชุม
บริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณา 

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กองพัฒนานักศึกษา 
ได้มีการประชุมหารือกับคณะ 6 คณะ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะได้มีการให้เหตุผลว่ามีการด าเนินการไปตามแผน
เรียบร้อยแล้ว แต่ทางกองพัฒนานักศึกษาก็มองว่าเพ่ือเป็นการเยียวยานักศึกษาและเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ  
ให้นักศึกษา จะมีส่วนลดใดบ้างที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาบ้าง ทุกคณะทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ จึงเห็นชอบร่วมกัน  
ตามจ านวนเงินดังกล่าว และในเร็ว ๆ นี้ กองพัฒนานักศึกษาต้องไปร่วมงานกิจกรรม 9 ราชมงคล สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ จ.สงขลา เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 – 31 เมษายน 2565 และมีโครงการสัมมนาสภานักศึกษา 
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9 ราชมงคล และกองพัฒนานักศึกษา 9 ราชมงคล ที่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2565 ซึ่งต้อง
ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก 
ที่ประชุมไม่ทราบตัวเลขที่มีการคืนเงินให้กับนักศึกษาว่าที่ใช้ไปเป็นจ านวนเงินเท่าใด และโครงการที่ก าลัง 
จะเกิดขึ้นที่จะต้องใช้เป็นจ านวนเงินเท่าใด ตัวเลขจ านวน 100 บาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง และท าไมถึงคืนเงิน 
จ านวน 100 บาท  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นควรมอบ
กองพัฒนานักศึกษาไปด าเนินการจัดท าข้อมูลดังกล่าวให้ละเอียด เพราะไม่เช่นนั้นหากคืนเงินแล้วมาแจ้งภายหลัง
ว่ามีกิจกรรมและมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรม ปัญหาจะเกิดขึ้นทันที ถ้าหากด าเนินการจัดท าตามหลักการ
ที่ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนของรายรับค านวณได้ 100% ตามจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนจ านวน
นักศึกษาในอนาคตใช้วิธีประมาณการ แต่ข้อมูลเบื้องต้นนั้นทราบอยู่แล้ว และน ามาเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เนื่องจากการเสนอวาระพิจารณาหากเป็นตัวเลขกลม ๆ อาจจะไม่ใช่ 
ตัวเลขที่แท้จริง เห็นควรให้จัดท ารายละเอียดแบบสมบูรณ์มาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) 
ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) และผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีว่าจะต้องมีรายละเอียดประกอบในการพิจารณา และสอบถามว่าตามที่กองพัฒนานักศึกษา
แจ้งว่าจะมีกิจกรรมต่าง ๆ นั้น นักศึกษาของคณะแต่ละคณะได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่  

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาที่ไปร่วมงาน
ดังกล่าวมีจ านวนทั้งสิ้น 70 คน ที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร โดยเป็น
นักศึกษาของแต่ละคณะ กรณีการคืนเงินไม่ได้คืนเงินให้กองพัฒนานักศึกษาเพียงอย่างเดียว คณะก็ได้รับคืนเงิน
เท่ากันกับส่วนที่งานกิจกรรมนักศึกษาได้รับคืนมา และบริหารจัดสรรคืนให้กับคณะในยอดจ านวนเต็ม เนื่องจาก
เงินที่ได้มาแบ่งกับคณะคนละครึ่ง กรณีได้รับเงินมา 250 บาท ต้องแบ่งคืนให้คณะคนละ 125 บาท  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ไม่เห็นด้วย 
กับวิธีคิดแบบนี้ เนื่องจากต้องดูว่ามีอะไรที่ต้องท าหรือไม่ ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่การเอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่ต้องเอางาน  
เป็นตัวตั้งถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวกันจะมาบอกว่าช่วงโควิดและมหาวิทยาลัยไม่มีการด าเนินการใด ๆ เลย  
ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า การคืนเงินหากไม่มีการด าเนินการใด ๆ ให้กับนักศึกษาเป็นเหตุเห็นด้วย 100 %  
แต่ขณะเดียวกันหากเราปล่อยไปแบบนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ และสุดท้ายคือ เราท างานอะไรกันอยู่ ไม่ใช่ว่าเกิด
สถานการณ์โควิดแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้เลย มีวิธีการหลายช่องทางในการด าเนินการ เงินใน
ส่วนนี้มีประโยชน์กับนักศึกษา แต่ขณะเดียวกันหากเราท าให้มันเกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ ค่ากีฬา ค่ากิจกรรม
สโมสร ค่ากิจกรรมชมรม มีหลักเกณฑ์การด าเนินการอย่างไร ซึ่งมีการเรียกเก็บไปแล้วไม่มีใค รทราบว่า 
มีกระบวนการด าเนินการอย่างไร และน่าจะเป็นเรื่องส าคัญ โดยเห็นว่าควรมีการทบทวนเนื้องานแล้วจึงเสนอปรับ
ลดในการประชุมครั้งถัดไป  
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็นว่า 
ที่ผมเสนอวาระนี้ขึ้นมาก็เพ่ือนักศึกษา และต้องการกระบวนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยมีความรวบรัด ชัดเจน 
ซึ่งการเสนอวาระนี้เป็นการเสนอวาระครั้งที่ 3 แล้วที่เข้ามาเป็นวาระสืบเนื่อง ซึ่งนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว และ  
ก็ไม่ทราบว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าจะยังยุติธรรมอยู่หรือไม่  

รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) ให้ความเห็นว่า ปัญหาอยู่ที่ข้อ 3 และข้อ 4 เนื่องจากที่ประชุม
พิจารณาไม่ได้ว่ารายรับที่ได้มีจ านวนเท่าใด รายจ่ายที่จ่ายไปมีจ านวนเท่าใด คงเหลือเท่าใด และกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในอนาคตมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาว่าจะต้องคืนเท่าใด  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาการปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา 
ล าดับที่ 1 – 3 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นควรให้คืนเงิน ข้อ 1. ค่ากีฬาภายในภาคการศึกษาปกติ (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) จ านวน 

250 บาท (นักศึกษารหัส 64) และข้อ 2. ค่ากีฬาภายในภาคการศึกษาปกติ (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) จ านวน 
200 บาท (นักศึกษารหัส 61 62 63) ให้กับนักศึกษา กรณีไม่จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ให้คืนเงินนักศึกษา 
เต็มจ านวน ยกเว้นคณะที่มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องคืนเงินนักศึกษา  และมอบ 
กองคลังด าเนินการจัดท าประกาศฯ เรื่องการคืนเงิน รวมทั้งประสานการด าเนินการร่วมกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการในเรื่องของกระบวนการการยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยคืนเงินให้กับ
นักศึกษาผ่านระบบ PromptPay ที่ได้ผูกบัญชีไว้ 

2. เห็นควรมอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดการคืนเงิน ข้อ 3. ค่ากิจกรรมสโมสร (ภาคการศึกษาปกติ) จ านวน 250 บาท และข้อ 4.ค่ากิจกรรม
ชมรม (ภาคการศึกษาปกติ) จ านวน 50 บาท ว่ามีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด และมีกิจกรรม/
โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ โดยจัดท ารายละเอียดแบบสมบูรณ์  และน ามาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 
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3.2 การหารือแนวทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel And Convention โครงการบริการ 
ทางวิชาการแบบมีรายได้ 

รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) รายงานว่า ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.-มทรส.) มีแผนในการ 
จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้และประสงค์ใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel And Convention 
เป็นที่พักของผู้ร่วมโครงการ นั้น เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางเพ่ิมรายได้จากใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ของโรงแรม นอกเหนือจากการรอผู้รับจ้างมาบริหารจัดการโรงแรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึนและเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่โรงแรม ครุภัณฑ์ที่ประกอบโรงแรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ทั้งนี้ ผลการหารือแนวทางทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel And Convention โครงการ
บริการทางวิชาการแบบมีรายได้  สรุปไดด้ังนี้ 

1. การด าเนินโครงการฯ ร่วมมือกัน ระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.-มทรส.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร กับ คณะศิลปศาสตร์  ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการตามข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการ 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย (มูลค่าโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท ) ร้อยละ 15 ของมูลค่าโครงการ แบ่งเป็น 

1.1. ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 ของมูลค่าทั้งโครงการ ผลงานแบ่งกันระหว่างหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะศิลปศาสตร์   

1.2. ค่าธรรมเนียนของหน่วยงาน ร้อยละ 5 ของมูลค่าทั้งโครงการ ผลงานแบ่งกันระหว่างหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะศิลปศาสตร์ 

1.3. ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 3  ของมูลค่าทั้งโครงการ 
2.  หน่วยงานหลักที่ รับงานบริการทางวิชาการ (ทอ) ขอใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel And 

Convention  ผ่านงานบริหารทรัพย์สินและบริการทางวิชาการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอใช้สถานที่
และจ่ายค่าใช้บริการ ตามประกาศที่ก าหนดเพิ่มเติม และน าเสร็จรับเงินค่าใช้บริการห้องพักโรงแรม (กองคลัง) 
เป็นหลักฐานให้หน่วยงานหลักท่ีรับงานบริการทางวิชาการ (ทอ) ในอัตราค่าที่พัก 1,500 บาท /คืน 

3. คณะศิลปศาสตร์ ท าเรื่องเบิกค่าบริหารจัดการโรงแรม จาก มหาวิทยาลัยในอัตรา ห้องละ 1,000 
บาท/คืน มาด าเนินการประกอบด้วย 

3.1  ค่าอาหารเช้า 
3.2  ค่าบริการซักรีด 
3.3  ค่าท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณภายนอกห้องพัก 
3.4  ค่าท าความสะอาดห้องน้ า 
3.5  ค่ารักษาความปลอดภัย 
3.6  ค่าบริหารจัดการโรงแรมท่ัวไป 
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4. ความเชื่อมโยงขั้นตอนแนวทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel and Convention โครงการ
บริการทางวิชาการแบบมีรายได้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มทรส (7%) หน่วยงาน(5%) สถานที (3%) 
ทอ ศศ ทอ ศศ มทรส 

ขอเบิกค่าบริการโรงแรม ตามประกาศ มทรส เรื่อง

ค่าธรรมเนียมบริการห้องพักโรงแรม RUS  

อัตราห้อง 1500 บาท/คืน 

ค่าด าเนินงาน 1000 บาท ส่งคืน มทรส 500 บาท 
(33%) 

คณะ 
ศศ. 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   
 

หน่วยงานรับบริการของ มทรส.  
  
 

ใบเสร็จรบัเงิน มทรส.  

จ่ายเงินโครงการเข้า มทรส. (กองคลัง) 

ค่าธรรมเนียมจากงบประมาณโครงการ 

(ทอ.)            
ขอเบิก
เงิน

โครงการ  

งานรายได้ฯ (กก)   
ค่าธรรมเนียมการบริการห้องพัก

โรงแรม RUR 

ขอเช่าห้องพักโรงแรม 
(หน่วยงาน) 

ใบเสร็จรับเงิน คา่ธรรมเนียมห้องพักโรงแรม  

ค่าบริการโรงแรม RUS ประกอบด้วย (1,000 บาท ) / ห้อง 
1. ค่าอาหารเชา้ 1 มื้อ 

2. ค่าบริการซักรีด 

3. ค่าท าความสะอาดห้องพักและบริเวณภายนอกห้อง 

4. ค่าท าสะอาดห้องน้ า 

5. ค่ารักษาความปลอดภัย 

6. ค่าบริหารจดัการโรงแรมทัว่ไป 

7. ค่า ฯลฯ 
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
ในส่วนของค่าใช้จ่าย จ านวน 1,000 บาท นั้น คิดในอัตราห้องละ 1,000 บาท ประกอบด้วย อาหารเช้า (ส าหรับ  
2 ท่าน) ค่าบริการซักรีดทุกอย่างภายในห้องพัก (ยกเว้นชุดของแขกที่พัก) ค่ าท าความสะอาดห้องพักและบริเวณ
ภายนอกห้องพักทั้งหมด ค่าท าความสะอาดห้องน้ า ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าบริหารจัดการโรงแรมทั่วไป 
อาทิ สบู่ ครีมอาบน้ า ยาสระผม เป็นต้น รวมค่าด าเนินการทั้งหมดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งหมด
เรียบร้อยแล้ว  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนค่าใช้จ่ายข้อ 3.3 ค่าท าความสะอาดห้องพักและบริเวณ
ภายนอกห้องพัก ให้น ามารวมกับข้อ 3.4 ค่าท าความสะอาดห้องน้ า ส่วนค่าใช้จ่ายข้อ  3.5 ค่ารักษาความปลอดภัย 
ให้ตัดออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อย
อยู่แล้ว และเห็นควรให้เน้นในเรื่องของอาหารเช้า ต้องมีรสชาติที่อร่อยถูกปากแขกท่ีมาพัก  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นควรให้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในส่วนของช่างซ่อมแซมด้วย กรณีน้ าไม่ไหล ไฟดับ เป็นต้น โดยเพ่ิมเติมในส่วนการบริหารจัดการของ
โรงแรม  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) สอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องของการ
ออกใบเสร็จค่าห้องพักได้ประสานกับทางกองคลังแล้วใช่หรือไม่ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของอพสธ.-มทรส. ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) รับมาด าเนินการใน
นามของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการออกใบเสร็จรับเงินคณะศิลปะศาสตร์ไม่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จในส่วนนี้ 
และเป็นการออกใบเสร็จเพียงใบเดียวที่มหาวิทยาลัยรับยอดเงินทั้งหมดมายอดเดียวและมาบริหารจัดการกัน
ภายในมหาวิทยาลัย แต่การจ่ายออกได้ปรึกษาหารือกับทางกองคลังแล้ว  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่สอบถาม  
เรื่องใบเสร็จนั้นเป็นใบเสร็จค่าห้องพัก ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินยอดใหญ่ ซึ่งกองคลังต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว 
ประเด็นที่สอบถามคือใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จให้ใช่หรือไม่  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
โครงการนี้ อพสธ.-มทรส. จะรับเพียงใบเสร็จรับเงินยอดใหญ่เพียงใบเดียว มหาวิทยาลัยจะไม่ได้ออกใบเสร็จ
ห้องพักเลย  

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้มีการหารือกับคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) และ
ผู้อ านวยการกองคลังเรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานที่จ้างโอนเงินเข้ามายังบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัย 
จะออกใบเสร็จรับเงินเพียงใบเดียวพร้อมแนบรายชื่อ หลังจากนั้นจะมีการเบิกเงินออกมา (หลังจากที่มหาวิทยาลัย
หักไว้แล้ว 15%) เพ่ือจ่ายเป็นค่าที่พัก จ านวน 240,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องส่งเงินให้กับงานบริหารทรัพย์สินและ
บริการวิชาการในส่วนของการเช่าสถานที่ และจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินในส่วนนี้ให้ เพ่ือเป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 
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 รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กระบวนการในการออกใบเสร็จรับเงินเป็นไป
ตามข้อบังคับฯ ของการบริการวิชาการ แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายโรงแรม จ านวน 1,000 บาท จะใช้ระเบียบในเรื่อง
ของการเช่าสถานที่ แต่อาจจะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายส่วนท้ายตารางว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใดบ้าง  

 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel And Convention โครงการบริการทาง
วิชาการแบบมีรายได้  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบแนวทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel and Convention โครงการบริการ 

ทางวิชาการแบบมีรายได ้
2. มอบกองกลาง จัดท าประกาศเพ่ิมเติมในส่วนของแนวทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS 

Hotel and Convention โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. อนุญาตให้ ใช้แนวทางการใช้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel and Convention กับ 

หน่วยงานอื่นที่จัดโครงการบริการทางวิชาการแบบมีรายได้   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาเรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

4.1.1 พิจารณาการเสนอหัวข้อ/กิจกรรม/หลักสูตร ที่ต้องการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ไทย-จีน 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) รายงานว่า จากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มทรส.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 มีการพิจารณาเรื่อง
การเสนอหัวข้อ/สาขาที่ต้องการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา ไทย-จีน นั้น 

ทั้งนี้ บริษัท การศึกษานานาชาติและเทคโนโลยี เป่ยจิง รุ่ยพ่าน จ ากัด ได้จัดส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอการจัดอบรมหรือกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ แก่อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ที่มีความน่าสนใจ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและนักศึกษา
เผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจยิ่งขึ้น ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เสนอหัวข้อการอบรมหรือ
กิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ ระยะเวลาในการจัด 5 ชั่วโมง/ครั้ง 
2. ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของนักศึกษา เช่น ดนตรี อาหาร มารยาทและพิธีการ และ

เทคโนโลยี เป็นต้น ระยะเวลาในการจัด 5 ชั่วโมง/ครั้ง 
3. ด้านจัดชมรมภาษาจีน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 3 เดือน 

***หมายเหตุ ทุกหลักสูตรและกิจกรรมสามารถสามารถแบ่งชั่วโมงในการอบรมได้ 
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โดยทางบุคคลากร นักศึกษาและบุคคลากร มทรส. สามารถเสนอหัวข้อ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่สนใจแก่
สถาบันฯ และทางสถาบันฯ จะได้ติดต่อประสานงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้น ๆ จากสถาบันการศึกษาและ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีนมาฝึกอบรมให้ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติจริงโดยการใช้เทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าของจีนมาอบรมและให้ความรู้ผ่านล่ามไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรมเสร็จ 

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเบื้องต้นและได้น าเข้าวาระที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ (ทปผ.มรทส) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ในระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัทการศึกษานานาชาติ
และเทคโนโลยี เป่ยจิง รุ่ยพ่าน จ ากัด (Beijing Rui pan International Education Technology Co..Ltd.)  
ขอหารือการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประเทศจีน และในที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทปผ.มรทส.) มีมติเห็นควรให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาหัวข้อ กิจกรรม หรือหลักสูตรที่แต่ละคณะสนใจและประสงค์จะให้ทางสถาบัน
อบรม 

2. เห็นควรมอบงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง ด าเนินการและ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาการเสนอหัวข้อ/สาขาที่ต้องการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ไทย-จีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบให้มีการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

ประเทศจีน  
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) และงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่าง

ประเทศ กองกลาง ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่มีความสนใจ โดยให้หน่วยงานเสนอหัวข้อ/กิจกรรม/
หลักสูตร ที่ต้องการให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ไทย – จีน ต่อไป 
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4.2  พิจารณาเรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา 

 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ส าหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) รายงานว่า 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่พิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2565 มีมติ
มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลจัดท าหนังสือขอให้หน่วยงานผู้ออกระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย  
ตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมฐานอ านาจที่ใช้ในการออกระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย และจัดส่งระเบียบหรือ
ประกาศที่แก้ไขเพ่ิมเติมกลับไปยังงานกฎหมายและนิติการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการต่อไป นั้น โดยมหาวิทยาลัยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง  
การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น  

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน
ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น ดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงที่สุดในแต่ละคณะ ทั้งนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00  

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ให้ยกเว้นเฉพาะค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน  

ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาถัดไป โดยให้ช าระเฉพาะส่วนต่างจากค่าบ ารุงการศึกษา  
และค่าลงทะเบียน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบ ารุง
การศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) ให้ความเห็นว่า 
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะให้มากกว่านี้ อาทิ อาจจะมีโควตา 5 อันดับสูงสุดของคณะ และไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัย 
จะจัดการเรื่องนี้ได้หรือไม่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณในการด าเนินการ 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ถ้าหากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น แต่ปัจจุบัน
ที่มหาวิทยาลัยยังด าเนินการไม่ได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับท่าน
อธิการบดี ในเรื่องของการทุนการศึกษาไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรียนดี ทุนให้เปล่า หากมหาวิทยาลัยไปศึกษาและ
วิเคราะห์เรื่องนี้ให้มีความชัดเจนการสร้างโปรโมชั่นเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียนจะเกิ ดประโยชน์
มากกว่ากับในเรื่องของงบประมาณ แต่เดิมมหาวิทยาลัยจะมีเงินอุดหนุนว่าด้วยทุนการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่
สมัยเป็นสถาบัน ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของวิกฤตทางการเงิน ถ้าหากไม่พิจารณาเรื่องเหล่านี้อาจจะ
เกิดเป็นประเด็นท่ีค้างคาในอนาคต 
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รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากเดิมก่อน 
ที่ท่านอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา) จะหมดวาระ ท่านเสนอให้มีการตั้งกองทุนขึ้นมา จ านวน  
3 กองทุน ซึ่ง 1 ใน 3 กองทุนนั้น คือ กองทุนด้านนักศึกษา ถ้าหากมีระเบียบข้อบังคับกองทุนรองรับก็จัดสรร 
ไปตามกองทุน ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนด้านนักศึกษา คือ ตั้งกองทุนเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ รวมไปถึงเรื่อง 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้ได้ ทั้งนี้ ต้องไปติดตามว่า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ว่าอยู่ในกระบวนการใดแล้ว 
เนื่องจากผมไม่ได้อยู่ในคณะกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว จึงไม่ทราบว่ามีการด าเนินไปอย่างไร 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา 
ที่มีผลการเรียนดีเด่น 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนดีเด่น โดยระบุให้ชัดเจนว่าเฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และระดับปริญญาตรี  และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2. เห็นควรมอบกองพัฒนานักศึกษา จัดท า (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนด้าน
นักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 4.2.2 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของคณะศิลปศาสตร์ล่าช้า 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) รายงานว่า ด้วย

อาจารย์เบญจรงค์ พ้ืนสะอาด ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียน ได้ท า
บันทึก เรื่อง ขอชี้แจงการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ล่าช้า รายนางสาวมานิตา วันศุกร์ นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  
ซึ่งได้ด าเนินการขอผ่อนผันการช าระเงิน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากครอบครัวได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงท าให้ไม่สามารถน าเงินมาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด โดยผู้ปกครองได้โอนเงินมาให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว  
ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งล่าช้าจากก าหนดช าระเพียง 1 วัน แต่ฝ่ายการเงินแจ้งว่าไม่สามารถรับการช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ และให้นักศึกษาท าเรื่องขอผ่อนผันการช าระเงินใหม่อีกครั้งตามกระบวนการ 

อาจารย์เบญจรงค์ พ้ืนสะอาด จึงขอเสนอความเห็นว่าหากฝ่ายการเงินสามารถรับเงินหรือ  
ให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ในเบื้องต้นและด าเนินการตามขั้นตอนในภายหลังได้ เพ่ือไม่ให้  
เป็นการท างานซ้ าซ้อนของอาจารย์ที่ปรึกษา อีกท้ัง ยังเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยที่ได้เงินเข้าระบบในทันทีและ
เพ่ือไม่ให้นักศึกษาสามารถน าเงินไปใช้จ่ายในส่วนอ่ืนหรือท าเงินสูญหาย จึงเห็นควรให้มีแนวทางในการช าระเงิน 
ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้มากข้ึน  
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่  1 ของคณะศิลปศาสตร์ล่าช้า รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบรองอธิการบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) รองอธิการบดีประจ าศูนย์พ้ืนที่ ทั้ง 3 ศูนย์พ้ืนที่ และกองคลัง 
ประชุมหารือร่วมกันในการพิจารณากรณีการช าระค่าธรรมการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับฯ หรือจะมีวิธีการและแนวทางในการด าเนินการอย่างไรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 4 ศูนย์พื้นท่ี  

4.3  พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ 
 - ไม่มี – 

4.4  พิจารณาเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

4.4.1 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการปฏบัติ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจากการประชุมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 47 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
1.2.1 รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการ  
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมการมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี) ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล และรองอธิการบดีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามผล
การปฏิบัติของคณะกรรมการส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการ และให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิทยฐานะ 
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งท่ีสูงขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 
เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นรองประธาน เพื่อช่วยเหลือ
ในการท าผลงานทางวิชาการเพื่อให้ได้มาซ่ึงต าแหน่งวิชาการ และต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
สายสนับสนุน โดยน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

กองบรหิารงานบุคคลรายงานผลการด าเนินการดังน้ี 
 ณ ปัจจุบันได้ยกเลิกคณะกรรมการให้ค าปรึกษา
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก
ปรับปรุง SOP ใหม่ จึงไม่ได้มีการด าเนินการ
จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมวิทยฐานะ 

กองบรหิารงานบุคคลรายงานผลการด าเนินการดังน้ี 
 ณ ปัจจุบันได้ยกเลิกคณะกรรมการให้ค าปรึกษา
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก
ปรับปรุง SOP ใหม่ จึงไม่ได้มีการด าเนินการ
จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมวิทยฐานะ 

- 

1.2.3 รายงานความคืบหน้าในการด าเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัยในคดีหมายเลขด า  
ที่ 2749/2562 (วาระลับ) 

อยู่ระหว่างรอการด าเนินการของส านักงานอัยการ
สูงสุด ซ่ึงขณะน้ียังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม 
ในการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอการด าเนินการของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงขณะน้ียังไม่มีความ
คืบหน้าเพิ่มเติมในการด าเนินการ 

- 

จากการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
4.2.1 พิจารณาการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบในหลักการการจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ยกร่างและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) พิจารณาประมวลจริยธรรม 
ของ สป.อว. เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

งานสภาและเลขานุการกิจ ได้โทรศัพท์ติดต่อ 
ไปยังส านักนิติการ สป.อว. เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 
2565 เพื่อสอบถามการจัดท าประมวลจริยธรรม 
ส าหรับน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น้ัน 
ซ่ึงได้รับแจ้งว่า ขณะน้ีร่างประมวลจริยธรรของ 
สป.อว. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนของ
คณะกรรมการตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 

3.2 รายงานแนวทางการแก้ปัญหาความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ รวมไปถึงสิทธิและความเหลื่อมล้ า
ของกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานแนวทางการแก้ปัญหาความความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
รวมไปถึงสิทธิและความเหล่ือมล้ าของกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และ
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการใน 3 ประเด็นดังน้ี 
 1. ด าเนินการเรื่องข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานราชการมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้  
 2. ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมพนักงานราชการ 
 3. พิจารณาการให้สิทธิ์พนักงานราชการตามความเหมาะสม ซ่ึงไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าระเบียบวาระ 
(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนสถานภาพ
พนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) พิจารณา แต่ท่ีประชุมมีมติให้
ถอนเรื่องออก เน่ืองจากวิธีการเปลี่ยนสถานภาพ
ดังกล่าว ไม่สามารถท าได้ และให้ท าความเข้าใจ
กับพนักงานราชการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน 

- 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
3.4 พิจารณารายงานผลการด าเนินงาน ตดิตามการด าเนินการของมหาวทิยาลยัที่เกีย่วข้อง และข้อเสนอจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการมตี าแหน่งทางวชิาการ   
มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายประเด็นและมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ประเด็นขอ้ 2.2 มหาวิทยาลยัควรจัดท าประกาศขั้นตอนการประเมินการสอน องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 2. ประเด็นขอ้ 2.3 มหาวิทยาลยัควรปรบัปรงุการแจ้งความกา้วหน้าในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการใน
หน้าเวบ็ไซต์ของกองบริหารงานบุคคล ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวชิาการได้น าเสนอ 
 3. ประเด็นขอ้ 3 เนื่องจากมหาวทิยาลัยอยู่ระหวา่งการปรับปรุงข้อบังคับฯ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรน า
ประเด็นดังกล่าว แก้ไขในข้อบังคับฉบับใหม ่และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครั้ง 
 4. ประเด็นขอ้ 4.1 เห็นชอบให้แก้ไขชื่อ จาก “คณะกรรมการส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการ” เป็น 
“คณะกรรมการส่งเสริมการท าผลงานของบคุลากร เพื่อให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น” 
 5. ประเด็นขอ้ 4.2 เห็นชอบให้เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมกับสายสนบัสนุน  
 6. ประเด็นขอ้ 4.3 เห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการจากบุคลากรที่เกีย่วข้อง โดยแต่งตั้ง รองอธกิารบดี (ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์กฤษฎ ีสุขฉายี) เป็นกรรมการ รองอธกิารบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทรงวิทย ์เจริญกิจธนลาภ) เป็น
กรรมการ และนายสุบิน เอกจิตต์ เปน็กรรมการ 

กองบริหารงานบุคคลมีการปรับเปลี่ยน SOP 
ขั้นตอนการด าเนินการ จึงอยู่ระหว่างจัดท า
ข้อมูลต่าง ๆ  

กองบริหารงานบุคคล รายงานผลด าเนินงานดังนี้ 
 1. อยู่ระหว่างจัดท าขั้นตอนและฐานขอ้มูล 
เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ จึงต้องท าให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 2564 
 2. มีรายละเอียดขอ้มูลแจ้งไว้หนา้เว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว แต่หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
ให้สอบถามโดยตรง เนื่องจากเป็นกระบวนการลับ 
(ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ 
ที่แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์) 
 3. อยู่ระหว่างเสนอข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
พ.ศ. 2565 ให้นายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม 
 4. อยู่ระหว่างจัดท าขอ้มูลต่าง ๆ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยน SOP ขั้นตอนการด าเนินการใหม่ 
 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564    
4.1.5 พิจารณาทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
พิจารณาทบทวนบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย และบัญชีอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยน าข้อคิดเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยข้างต้น 
ไปประกอบการพิจารณา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 
วันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้บรรจุเรื่องดังกล่าว 
เข้าเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสภาคณาจารย ์
วันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดน้ี 
มีช่วงปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม  
ได้มอบหมายงานเรื่องน้ีไว้เป็นเอกสาร พร้อมจะ
ส่งมอบให้คณะกรรมการชุดต่อไป 

- 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
4.1.2 พิจารณาข้อเสนอจากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท าผลงานของบุคลากร 
เพื่อให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่พิเศษ 1/2564 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ให้มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องน าประเด็นท้ัง 3 ข้อ ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการท าผลงานของบุคลากรเพื่อให้ได้รับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการโดยเร่งด่วน 
(ประเด็นท้ัง 3 ข้อ ของคณะกรรมการส่งเสริมการท าผลงานของบุคลากรเพื่อให้ได้รับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 1. ให้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินการสอน โดยใช้ มคอ. 3 มคอ. 5 และเล่ม
เย็บรวมสไลด์หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าบรรยาย ตามแบบฟอร์มประเมินการสอน
ท่ีร่วมกันปรับแก้ไขในท่ีประชุม 
 2. ให้ ก.พ.ว. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินการสอนกลาง จ านวนอย่างน้อย 15 ท่าน 
ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการบริหารฯ เพื่อให้ประเมิน
การสอนด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ให้ ก.พ.ว. แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองความถูกต้องของเอกสารและผลงานทางวิชาการ 
จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน) 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการสอน ข้อ 1 
และข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อเสนอแนะข้อ 3 
อธิการบดีได้ยกเลิกขั้นตอนดังกล่าว และมอบให้
กองบริหารงานบุคคลจัดท า SOP ขึ้นใหม่ 

กองบริหารงานบุคคล รายงานการด าเนินงานดังน้ี 
 1. อยู่ระหว่างรอขัอบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 บังคับใช้ และ
จัดท าขั้นตอนดังกล่าวเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาอีก
ครั้ง 
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมิน 
การสอนกลาง และกรรมการกลั่นกรองความ
ถูกต้องของเอกสารและผลงานทางวิชาการ  
ได้เสนอ ก.พ.ว. พิจารณาแล้ว ไม่เห็นชอบ  
และได้ยกเลิกขั้นตอนไปแล้ว 

- 

จากการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
4.3.2 การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ราย นายสมบัติ ก่ ามอญ 
(วาระลับ) 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการนัดประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการนัดประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

3.13 รายงานผลในประเด็นที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถามเกี่ยวกับการด าเนินการต่ออธิการบดี 
นอกเหนือจากการด าเนินการทางวินัย 
(หมายเหตุ : ประกอบด้วย 4 กรณี ได้แก่ 1. กรณีการประดับเครื่องหมายอินทรธนูของอธิการบดี 
ไม่เป็นไปตามกฎส านักนายกรัฐมนตรี 2. กรณีไม่ได้น าเงินส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย 3. กรณีการ
ครอบครองบ้านพักสวัสดิการและบ้านพักรับรองโดยไม่มีสิทธิ 4.กรณีให้มหาวิทยาลัยเรียกคืนเงิน
ประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และผู้อ านวยการกอง เฉพาะส่วนท่ีรักษาราชการแทนในต าแหน่งฯ) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติดังนี้  
 1. การด าเนินการทางวินัย ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ยกเว้น นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง 
เห็นควรให้รอผลการหารือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อน 
 2. การด าเนินการทางจรรยาบรรณ ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป เน่ืองจากมีข้อมูล
เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
พ.ศ. 2558 ไม่เพียงพอในการพิจารณาในครั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอผลการหารือจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอผลการหารือจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) 

- 

4.3.2 พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ราย นางแจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติดังน้ี 
 1. รับทราบการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ราย นางแจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
 2. เห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาการขอทบทวนผล  
การพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ราย นางแจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ และรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการนัดประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายในเดือน
มีนาคม 2565 - เมษายน 2565 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการนัดประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายในเดือน 
เมษายน 2565 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

3.8 พิจารณาผลการศึกษาและการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ จ านวน 2 เรื่อง 
(ระเบียบวาระเดิม ครั้งที ่6/2564 ระเบียบวาระที ่4.2.1) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในและ
การจัดสวัสดิการภายในจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีน าเสนอ
ร่างข้อบังคับดังกล่าว เสนอเรื่องไปยังเลขานุการคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป   
 2. รับทราบกระบวนการเกี่ยวกับการด าเนินงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัย 

คณะท างานจัดท าข้อมูลรูปแบบการจัดการกองทุน
สวัสดิการฯ ได้มีการประชุมและพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และได้รายงานมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2565 ต่อคณะกรรมการเร่งรัดและ
พิจารณาการจัดการเงินกองทุนสวัสดกิารของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปจะมีการด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการจัดการเงนิ 
กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยคร้ังดังกล่าว
ต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูล
ในส่วนดังกล่าว โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งใน
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณา
การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2565 ในช่วงเดือนเมษายน 2565 

- 

3.10 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 6/2564 ระเบียบวาระที่ 4.2.3) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ 3.10 นี้ ออกไปก่อน 
เพ่ือให้คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง แล้วจะน าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังต่อไป 

อยู่ในระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ 

อยู่ในระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ 

- 

3.11 พิจารณาขอความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ระเบียบวาระเดิม ครั้งที่ 6/2564 ระเบียบวาระที่ 4.2.9) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่น าเสนอร่างข้อบังคับดงักล่าว เสนอเร่ือง
ไปยังเลขานุการคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาประกาศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังาน
มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว โดยเมื่อด าเนนิการ
ประชุมคณะกรรมการแล้วเสร็จ จึงจะน าเข้า 
ที่ประชุม กกบห. พจิารณาต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการและจัดท าระเบยีบวาระการประชุม 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (ยกเว้นอธิการบดี ซ่ึงงดออกเสียง) เห็นชอบ

ในหลักการให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงิน

ทดแทน และมอบกองบริหารงานบุคคล ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเรื่องสวัสดิการของบุคลากร 

จัดท าร่างข้อบังคับ ตารางเปรียบเทียบ และเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับต่อไป 

คณะท างานจัดท าข้อมูลกองทุนสวัสดิการได้มี

การประชุม เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 และ

ได้น าเสนอมติท่ีประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุง

ข้อบังคับฯ ต่อคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณา

การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยการด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ จะมีการ

ด าเนินการตามมติคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณา

การจัดการเงินต่อไป 

คณะท างานจัดท าข้อมูลกองทุนสวัสดิการได้มี

การประชุม เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 และ

ได้น าเสนอมติท่ีประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุง

ข้อบังคับฯ ต่อคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณา

การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยการด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ จะมีการ

ด าเนินการตามมติคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณา

การจัดการเงินต่อไป 

กันยายน 2565 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พ.ศ. .... 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พ.ศ. ... 

และมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์) ซ่ึงเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดท าร่าง

ข้อบังคับ ตารางเปรียบเทียบ และเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่อไป 

1. กองกลาง งานสภาและเลขานุการกิจได้จัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่

เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ี 276/2565 ลงวันท่ี  

25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ยกร่างกองทุนจากเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. กองกลาง งานบริหารทรัพย์สินและบริการ

วิชาการอยู่ระหว่างการด าเนินการเรียนเชิญ

คณะกรรมการประชุม 

 

 

 

 

กองกลาง งานบริหารทรัพย์สินและบริการ

วิชาการ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรึกษาหารือ

ของคณะกรรมการท้ัง 3 กองทุน เพื่อให้รูปแบบ

ของข้อบังคับว่าด้วยกองทุนดังกล่าวเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... และมอบ 

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ซ่ึงเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดท า

ร่างข้อบังคับ ตารางเปรียบเทียบ และเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่อไป 

1. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าหนังสือพิจารณา

การด าเนินงานของคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ

กองทุนพัฒนานักศึกษา เสนออธิการบด ีพิจารณา

แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และรองประธาน

กรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการ และ 

รองประธานกรรมการชุดเดิมหมดวาระ และ

จัดท าหนังสือเสนอชื่อประธานกรรมการ และ 

รองประธานกรรมการ ท่ีอธิการบดีแต่งตั้งต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง

ข้อบังคับดังกล่าว เน่ืองจากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ ครั้งท่ี 

8/2564 มีมติเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

3 กองทุน ปรับแก้ไขข้อบังคับให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน 

2. กองกลาง งานสภาและเลขานุการกิจได้จัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่

เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ี 276/2565 ลงวันท่ี  

25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ยกร่างกองทุนจากเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กองพัฒนานักศึกษาอยู่ในระหว่างการนัด

คณะกรรมการท้ัง 3 กองทุน ประชุม เนื่องจาก

มติท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ 

ครั้งท่ี 8/2564 มีมติเห็นควรให้หน่วยงาน

เจ้าของเรื่อง 3 กองทุน ปรับแก้ไขข้อบังคับ 

ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการ
เรียนรู้ พ.ศ. .... และมอบรองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) ซ่ึงเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว 
จัดท าร่างข้อบังคับ ตารางเปรียบเทียบ และเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่อไป 

1. กองกลาง งานสภาและเลขานกุารกิจได้จดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่เรยีบรอ้ยแล้ว ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 
276/2565 ลงวันที ่ 
25 กุมภาพันธ ์2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกรา่ง
กองทุนจากเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูม ิ
2. ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ระหวา่งเสนอมหาวิทยาลยัพจิารณาด าเนนิการตามมติ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยประชุม
ร่วมคณะกรรมการ 
ทั้ง 3 กองทุนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที ่276/2565 เพื่อปรบัแก้ไขข้อบังคับให้เป็น
รูปแบบเดยีวกันทั้ง 3 กองทุนและเสนอคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพือ่พจิารณาอีกครั้ง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ระหว่างรอประชุมร่วมคณะกรรมการ 
ท้ัง 3 กองทุนตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ี 276/2565 เพื่อปรับแก้
ไขข้อบังคับให้เป็นรูปแบบเดียวกันท้ัง 3 กองทุน
และเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

- 

จากการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
4.2.1 พิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าดว้ยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขเพ่ิมเติมความ 
ในข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามแนวทาง (2) โดยใช้ค าว่า “หรือตอบค าถามของ
สภามหาวิทยาลัย หรือทั้งสองวิธี” ดังนี้  
 “ข้อ 16 ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีแถลงนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์  
หรือตอบค าถามของสภามหาวิทยาลัย หรือทั้งสองวิธี ตามวัน เวลา วิธีการและสถานที่ตามที ่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 
 โดยมอบคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติมความในข้อ 16 และปรับปรุง
ข้อบังคับฉบับดงักล่าวใหม่ให้เป็นฉบับเดียวกัน เพ่ือสะดวกต่อการค้นคว้าและใช้งาน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบยีบวาระที่ 4.2.1 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลได้เสนอระเบียบวาระเข้า
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการ
พิจารณา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ มีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อศึกษาร่างข้อบังคับฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษาของ อว. โดยกรรมการต้องมีตัวแทน
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าพิจารณา
ด้วย โดยมีก าหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วัน
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

มิถุนายน 2565 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
4.2.3 พิจารณาหลักการขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการขอปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามหลักการท่ีสภามหาวิทยาลัยเสนอข้างต้น โดยมอบ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังน้ี 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.3 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

คณะกรรมการนโยบายการเงินและบริหาร
ทรัพย์สิน ได้ประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยคณะกรรมการได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

กองบริหารงานบุคคลอยู่หว่างรอมติท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและบริหาร
ทรัพย์สิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับพิจารณาอีกครั้ง 

กันยายน 2565 

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับค่าตอบแทนต าแหน่ง
อธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. .... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพ่ือปรับค่าตอบแทนต าแหน่งอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. .... และมอบ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.4 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ยกร่างข้อบังคับฯ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร
ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการในข้อบังคับ
ฉบับดังกล่าวพิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ได้ 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ยกร่างข้อบังคับฯ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร
ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการในข้อบังคับ
ฉบับดังกล่าวพิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ได้ 

กันยายน 2565 

จากการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการขอปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการขอปรับปรุงข้อบังคบัมหาวทิยาลัย ว่า
ด้วยกองทนุส่งเสริมการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558 และมอบคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคบั
ด าเนินการต่อไป โดยมสีาระส าคญัในการปรับปรุงแก้ไข คือ การแก้ไขหน่วยงานที่รบัผิดชอบตามข้อ 6 (5) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทนุส่งเสริมการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558 
ซึ่งก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ” และตามข้อ 9 ของข้อบังคับ
ฉบับเดียวกัน ซึ่งก าหนดว่า “ให้เลขานุการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนต่อสภามหาวทิยาลัย
อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง” 

กองกลาง งานบริหารทรัพย์สินและบริการ 
วิชาการอยู่ระหว่างด าเนินการเสนองานกฎหมาย
และนิติการตรวจสอบการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการวิชาการ  
พ.ศ. 2558 

กองกลาง งานบริหารทรัพย์สินและบริการ 
วิชาการ ได้เสนอให้งานกฎหมายและนิติการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินการเสนอคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการก ากับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการก ากับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2564 และมอบผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดท า
ร่างข้อบังคับ ตารางเปรียบเทียบ และเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่อไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนายังไม่ได้รับผลการพิจารณา
จากท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2565  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับผลการพิจารณา
จากท่ีประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 
2565 โดยมีมติให้ปรับปรุงยกร่างใหม่ โดยยึดถือ
ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 เป็นหลักเว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่าง
ด าเนินการยกร่างข้อบังคับใหม่ 

30 พฤษภาคม 2565 

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการปรับปรุง แก้ไขระเบยีบที่เกีย่วกบัการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ฉบับ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2550 โดยน าไปรวมกับข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์ 
และข้อบังคับวา่ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้อง
ทุกข์ ในส่วนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ อยา่งน้อย 1 คน เป็นกรรมการ โดยมอบคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 1. อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
เข้าคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
 2. อยู่ระหว่างยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยน าข้อบังคับ 3 ฉบับ 
และระเบียบ 2 ฉบับ ท่ีเกี่ยวข้องมารวมเป็น
ฉบับเดียวกัน 

กองบริหารงานบุคคล รายงานการด าเนินงานดังน้ี 
 1. เน่ืองจากกองบริหารงานบุคคลถ้าส่งแก้
ข้อบังคับบริหารงานบุคคล โดยน าทุกฉบับมารวม
เป็นฉบับเดียวกัน โดยการยกเลิกและเสนอเข้า
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
จึงเสนอเข้าคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับพร้อมกัน 
 2. อยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

- 

4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ วา่ด้วยการด าเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2548 
มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิว่าดว้ยการด าเนินกิจการหอพกันักศึกษา พ.ศ. .... และมอบผู้ชว่ยอธิการบดี 
(นายอ านาจ สุขแจ่ม) ซ่ึงเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว จัดท าร่างระเบียบ ตารางเปรียบเทียบ และเสนอ
ระเบียบวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษาอยูร่ะหว่างการด าเนินการแก้ไข 
ตรวจสอบ และด าเนินการตามข้อแนะน าของ
กองบริหารงานบุคคล งานกฎหมายและนิติการ 

กองพัฒนานักศึกษาอยู่ระหว่างการด าเนินการ
แก้ไข ตรวจสอบ และด าเนินการตามข้อแนะน า
ของกองบริหารงานบุคคล งานกฎหมายและนิติการ 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 

1.2.5 รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาตลาดราชมงคล แผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการตลาด  
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาตลาดราชมงคลแผนปฏิบัติ
โครงการสง่เสริมพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากด้านการผลิตและการตลาด ท้ังน้ี แผนการด าเนินการท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 

รองอธิการบดี (นายสุวุฒิ ตุ้มทอง) รายงายผล
การด าเนินงาน ดังน้ี 
 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 1/2565 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับทราบ
แนวคิดการบริหารจัดการพัฒนาตลาดราชมงคล 
แผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากด้านการผลิตและการตลาด โดยมอบให ้
มหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) มาน าเสนอ คณะกรรมการ
นโยบายฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เดือน 
เมษายน 2565 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

รองอธิการบด ี(นายสวุุฒิ ตุ้มทอง) รายงานผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการนโยบายการ
จัดหารายได้ฯ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2565 มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดหารายได ้จัดท าแผนปฏบิัติการ 
(Action Plan) เสนอคณะกรรมการนโยบาย   การ
จัดหารายได้ฯ โดยผ่านคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ 
ระดับมหาวิทยาลยัฯ กอ่น โดยจะสามารถน าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดหารายได้ ในวันที ่25 เมษายน 
2565 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 1. ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาตลาด  
ราชมงคล เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการผลิตและการตลาด มีหน้าที ่ 
 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) 
 1.2 ประสานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
 1.3 ก ากับติดตาม ประเมินผล กจิกรรม 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 1.4 น าเสนอแผนที่ประชุมคณะกรรมการจัด
การายได้ฯ ระดับมหาวิทยาลัย  
 2. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) การพัฒนาตลาดราชมงคล เพื่อการส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการผลิตและการตลาด 
 

รายงานผล 
การด าเนินงาน 
รายไตรมาส 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
1.2.5 รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาตลาดราชมงคล แผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการตลาด (ต่อ) 

(ต่อ)  3. น าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้ฯ เดือน 
เมษายน 2565 ในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 
 4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
(Action Plan) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดหารายได้ฯ 

(ต่อ) 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. ... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ออกไป เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออก
ประกาศฉบบัใหม่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ประกอบกับคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ. เป็นกรรมการ ซึ่งสามารถ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างชดัเจน และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยยกร่างประกาศ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น วิธีพิเศษ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับประกาศ
หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. มากยิ่งขึ้น 

กองบริหารงานบุคคลอยู่การระหว่างพิจารณาของ
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างเสนอลงนาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 

- 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบในหลักการการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... และมอบส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเปน็ผู้เสนอร่างข้อบังคบัดงักล่าว จัดท าร่างข้อบังคบั พร้อมกับจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อบงัคบัฉบับ
เก่าและฉบับใหม่เกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างข้อบงัคับ
ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับน าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติทีป่ระชุมระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงายผล 
การด าเนินงาน ดังน้ี 
 จากการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2565 ยังพิจารณาไม่ถึงวาระของ
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และจะน าเข้าท่ีประชุมครั้งต่อไป ในวันท่ี  
10 มีนาคม 2565 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการปรับปรุงยกร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยใหม่ 
โดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการคลังเป็นหลัก 
เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้แนวทางเดียวกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... และน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  
คร้ังที่ 4/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
4.2.1 พิจารณาผลการศึกษาการตรวจสอบฐานอ านาจในการออกประกาศของมหาวิทยาลัย 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลประสานงานกับหน่วยงานผู้ออกประกาศ 
โดยจัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
มหาวิทยาลัยท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแล้วให้ถูกต้อง เมื่อหน่วยงานแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเรื่องมายังงานกฎหมายและนิติการ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหน่ึง ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนังสือ 
เสนอมหาวิทยาลัยลงนาม ตามหนังสือที ่ 
อว 0656.05/340 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2565 
ส่งไปยังผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตามหนังสือที่ อว 0656.05/520 ลงวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ตามหนังสือท่ี  
อว 0656.05/522 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ตามหนังสือ 
ท่ี อว 0656.05/521 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
เพื่อให้แก้ไขฐานอ านาจตามผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ และตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย 

กองบริหารงานบุคคลได้ประสานงานไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนา
นักศึกษาแล้ว โดยได้รับแจ้งว่า กรณีการขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องน า
เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และบริหารทรัพย์สินพิจารณาก่อน 

- 

4.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. ... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นควรให้คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น าประเด็นปัญหาในการด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. 2552 ท้ัง 5 ประเด็น ไปพิจารณาศึกษาและ
น าผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาต่อไป โดยไม่ต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับอีกครั้งหน่ึง ท้ังน้ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.2 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อบังคับฯ อยู่ระหว่างการบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งท่ี 3/2565 ในวันท่ี 25 มีนาคม 2565 

ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

- 



46 

 

ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

1.2.6 รายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์  
 2. ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สิน และการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าประกาศ 
รับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention 
ครั้งท่ี 2 โดยเสนอท่านอธิการลงนามในประกาศ 
ตามเลขท่ีหนังสือ อว 0656.14/254 ลงวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างการเสนอ
เรื่องรายได้จากค่าเช่าโรงแรมไปยังคณะกรรมการ
จัดหารายได้ บริหารทรัพย์สินและการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

คณะศิลปศาสตร ์ขอรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงแรม RUS Hotel & Convention ตามมติที่
ประชุมดังนี้ 
 1. รายงานผลการด าเนินงาน ซ่ึงขณะนี ้
อยู่ในระหวา่งการรับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel 
& Convention (อาคารปฏิบัติการ 
การท่องเท่ียวและการโรงแรม)ได้จัดประกาศ 
รับสมัครในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ลงวันที ่18 มีนาคม 2565 ซ่ึงจะสิ้นสดุ
กระบวนการสรรหาผู้เช่าโรงแรมและจัดท าประกาศ
รายนามผู้เช่าโรงแรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่างนี ้

 
 2. การเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการจัดหา
รายได ้บริหารทรัพย์สิน และการบรกิารวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย ผลการหารือแนว
ทางการให้บริการห้องพักโรงแรม RUS Hotel & 
Convention แบบมีรายได้ โดยเร่ิมจากการด าเนิน
โครงการฯ ร่วมมือกันระหวา่งศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพสธ.มทรส.) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม  

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

1.2.6 รายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ 
(ต่อ) 

(ต่อ) กับคณะศิลปศาสตร์ มีแผนที่จัดโครงการบริการ
วิชาการแบบมีรายได้และประสงค์จะใชโ้รงแรม RUS 
Hotel & Convention เป็นที่พักของผู้ร่วมโครงการ 
นั้น เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได ้
บริหารทรัพย์สิน คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที ่10 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประชมุเพ่ือหาแนวทางเพ่ิม
รายได้จากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของโรงแรม 
นอกเหนือจากการรอผู้รับจ้าง ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่
โรงแรม ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด โดยคิด
เป็นค่าธรรมเนยีมการบริการทางวชิาการตามข้อบังคบั
ว่าด้วยการให้บริการทางวชิาการ ประกอบด้วย (มูลค่า
โครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท) ร้อยละ 15 ของมูลคา่
โครงการ แบ่งเป็น 
 2.1 ค่าธรรมเนยีมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 ของ
มูลค่าทัง้โครงการ ผลงานแบ่งกันระหว่างหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม และคณะ
ศิลปศาสตร์ 
 2.2 ค่าธรรมเนยีมของหน่วยงาน ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทัง้โครงการ ผลงานแบ่งกันระหว่างหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม และคณะ
ศิลปศาสตร์ 
 2.3 ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 3 ของมูลคา่ทั้งโครงการ โดยให้หน่วยงานหลักที่รับ
งานบริการทางวชิาการ (ทอ) ขอใช้บริการห้องพัก
โรงแรม RUS Hotel & Convention กับงานบริหาร
ทรัพย์สิน 

(ต่อ) 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

1.2.6 รายงานผลการด าเนินงานของโรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ 
(ต่อ) 

(ต่อ) และบริการทางวิชการ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือขอใช้สถานที่และจ่ายค่าใช้บริการ 
และน าใบเสร็จรับเงินค่าใช้บริการห้องพักโรงแรม 
(กองคลัง) เป็นหลักฐานให้หน่วยงานหลัก 
การบริการทางวิชาการ (ทอ) ในอัตราค่าที่พัก 
1,500 บาท/คืน และให้คณะศิลปศาสตร์ ท าเร่ือง
เบิกค่าบริหารจัดการโรงแรม จาก มหาวิทยาลัย
ในอัตรา ห้องละ 1,000 บาท เป็นค่าด าเนินการ
ประกอบด้วย 
 1. ค่าอาหารเช้า 
 2. ค่าบริการซักรีด 
 3.ค่าท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณ
ภายนอกห้องพัก 
 4. ค่าท าความสะอาดห้องน้ า 
 5. ค่ารักษาความปลอดภัย 
 6. ค่าบริหารจัดการโรงแรมทั่วไป 

(ต่อ) 

1.2.7 รายงานการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
 1. รับทราบรายงานการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall)  
 2. ให้มหาวิทยาลยัรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ โดยจัดท ารายละเอียดเปน็เอกสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ
แนวทางการบริหารจัดการหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (KTG Hall) รวมทั้งตรวจสอบข้อกฎหมายวา่ 
รูปแบบการบริหารจัดการหอประชุมฯ ทั้ง 3 แนวทาง สามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
 3. ให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สิน และการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

กองกลางอยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาข้อมูล กองกลางอยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาข้อมูล - 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรให้มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
อีกคร้ังต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.1 นี้  
เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หากได้ผลการ
พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริหารกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หากได้ผลการ
พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริหารกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

- 

4.4.3 พิจารณามอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้สภาวิชาการไปด าเนินการศึกษาและพิจารณา
ว่า มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานแตกต่างไปจากมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาหรือไม่ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้
มหาวิทยาลัยรับไปประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับเร่ืองความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเตรียมการ
อย่างไรบ้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.3 นี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น าเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที ่2 
มีนาคม 2565 มติที่ประชุม มอบคณะไป
ด าเนินการพิจารณาหลักสูตรที่สามารถจัด 
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานแตกต่างไปจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษาและให้น าเสนอสภา
วิชาการในครั้งถัดไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่ระหว่าง
ติดตามข้อมูลจากคณะ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาวิชาการต่อไป 

- 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
1.2.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยกรณีเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติดังนี ้
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนินการจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่พิเศษ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3.1 การด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงินกองทุนสวสัดิการ
มหาวิทยาลัยตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (ระเบียบวาระเดิม 3.2)  
 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินการจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่
หมดวาระ และให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการด าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง น าเสนอในการประชมุสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 3/2565 วนัจันทร์ที่ 14 มนีาคม 2565 

1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ส านักงานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการตอบหนังสืออย่างเป็นทางการมายัง
มหาวิทยาลัย 
2. ส านักงานตรวจสอบภายในได้เสนอระเบียบวาระเข้า
ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังที่ 3/2565 พร้อมแนบ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ตามหนงัสือ
ที่ อว 0656.18/026 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย
มีรายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานผลขอ
หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กองคลงัได้มีการประสานงานกับส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทาง
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือ
ตอบกลบัมหาวทิยาลัย ซึง่คาดว่าจะสง่มหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 
2. ส านักงานตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างเสนอ 
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณา 
(ร่าง) ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ....  

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

3.1 พิจารณาผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย (ระเบียบวาระเดิม 4.2.1) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
น าผลการศึกษาการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณลูกจ้างท่ีจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณา และให้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาค้ าประกันแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างที่จ้าง
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยว่าสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 681 มาตรา 681/1 มาตรา 686 
มาตรา 691 และมาตรา 700 ท้ังน้ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 
3.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างน าเรื่องเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างน าเสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา ในเดือน
เมษายน 2565 

เมษายน 2565 

3.2 พิจารณาผลการศึกษาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ กรณีการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี 
หรือต าแหน่งอื่น จากบุคคลที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ในปัจจุบันไม่มีการจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าว (ระเบียบวาระเดิม 4.2.2) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
น าผลการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กรณีการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น อธิการบดี หรือต าแหน่งอื่น 
จากบุคคลท่ีมิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันไม่มี
การจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลดังกล่าวไปพิจารณา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึงต่อไป 
ท้ังนี้ ในส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการไปศึกษาผลดีผลเสีย 
กรณีการแต่งตั้งบุคคลอายุเกิน 60 ปี เป็นผู้บริหารน้ัน ท่ีประชุมเห็นควรให้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการด าเนินการโดยเร็ว และน าผลการศึกษามาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3.2 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

1. กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างน าเรื่อง
เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 
 
2. สภาคณาจารย์และข้าราชการได้บรรจุเรื่อง
ดังกล่าวเข้าเป็นวาระการประชุม ในการประชุม 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ วันศุกร์ที่  
18 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

1. กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างน าเสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา ในเดือน
เมษายน 2565 
 
2. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ชุดน้ี มีช่วงปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ แต่อย่างไร
ก็ตาม ได้มอบหมายงานเรื่องนี้ไว้เป็นเอกสาร 
พร้อมจะส่งมอบให้คณะกรรมการชุดต่อไป 

เมษายน 2565 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

3.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... 
มติสภา มทร.สวุรรณภูม ิที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบ (รา่ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่มีการแก้ไขสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. แก้ไขข้อ 5 วรรคแรก เป็นดังนี ้
  “ข้อ 5 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 รวมถึงเอกสารแนบท้ายตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวและต้อง
ปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ด้วย” 
 2. แก้ไขข้อ 7 วรรคสอง เป็นดังนี้ 
  “ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซ่ึงไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้” 
 3. แก้ไขข้อ 8 เป็นดังนี้ 
  “ข้อ 8 ประธานกรรมการตามข้อ 7 (1) และกรรมการตามข้อ 7 (2) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ ตามข้อ 7 (1) และกรรมการตามข้อ 
7 (2) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็น ก.พ.ว. 
  ในกรณีประธานกรรมการตามข้อ 7 (1) พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่งด้วย และให้สภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการภายในสามสิบวนันับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
  ในกรณีประธานกรรมการตามข้อ 7 (1) พ้นต าแหน่ง ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งประธาน
กรรมการภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่พน้จากต าแหน่ง 

กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการปรับแก้
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ีพิเศษ 2/2565 
และเสนองานกฎหมายและนิติการตรวจสอบ
ต่อไป 

กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอนายกสภามหาวิทยาล้ย
ลงนาม 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
3.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... (ต่อ) 
มติสภา มทร.สวุรรณภูม ิ
  ในกรณีต าแหน่งกรรมการตามขอ้ 7 (2) ว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มา
ซ่ึงต าแหน่งกรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตามข้อ 7 (2) จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 
  ในกรณปีระธานกรรมการ ตามขอ้ 7 (1) หรือกรรมการตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระและได้มีการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน แต่ถา้วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่นอ้ยกว่าเก้าสบิวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้
ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มอียู่สามารถปฏบิัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตามข้อ 7 (2) จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 
  ในกรณทีี่ประธานกรรมการ ตามขอ้ 7 (1) หรือกรรมการตามข้อ 7 (2) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้เลือกประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ ตามข้อ 7 (1) หรือกรรมการตาม
ข้อ 7 (2) ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี ก.พ.ว. ขึ้นใหม่แล้ว” 
 4. แก้ไขข้อ 9 (5) เป็นดังนี้ 
  “(5) พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อ
ด าเนินการอันอยู่ในอ านาจของ ก.พ.ว. ตามข้อบังคับนี้” 
 5. เพิ่มเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ 10 และล าดับข้อใหม่  
  “ข้อ 10 ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ก าหนดต าแหน่งอยู่ใน
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด นั้น ให้ยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมินจากการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ แต่ในกรณีที่ผลการประเมินเปน็เอกฉันท์วา่ผลงานทางวิชาการของ 
ผู้ก าหนดต าแหน่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด อาจก าหนดยกเว้นการประชมุก็ได้” 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

3.4 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... (ต่อ) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ 
 6. ข้อ 11 เดิม เปล่ียนแปลงเป็น ข้อ 12 และแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังน้ี 
  “ข้อ 12 ส าหรับบุคคลท่ีมีความพร้อมด้านประเมินการสอนก่อนด้านผลงานทางวิชาการ 
สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินต่อมหาวิทยาลัยก่อนได้ โดยผลการประเมินการสอนมีผลใช้บังคับ 
ไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีผ่านการประเมิน หากมีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
ให้ประเมินการสอนใหม”่  
 7. ให้เพ่ิมบทเฉพาะกาล เป็นดังน้ี 
  “ข้อ 16 ในกรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 
2565 และรายท่ีมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนท่ีข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ 
  ข้อ 17 ในกรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รายท่ีมหาวิทยาลัยไดร้ับเรื่องไว้พิจารณาก่อนข้อบังคับน้ีมีผลบังคับใช้ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. รวมถึงเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว 
และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีต่อไปจนแล้วเสร็จ” 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 3.4 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
4.2.1  พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. .... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. .... ตามที่มีการแก้ไขสาระส าคัญดังต่อไปนี ้
  1.1 แก้ไขข้อ 7 วรรคแรก เป็นดังนี้ 
  “ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  (1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ  
  (2) รองคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
  (3) หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
  (4) คณาจารย์ประจ าภายในคณะ ที่มิได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน 
เป็นกรรมการ 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของคณบดีจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
  (6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของคณบดีจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ” 
  1.2  เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ในบทเฉพาะกาล เป็นวรรคสอง ของข้อ 20 
  “ในกรณีที่มีการเลือกกรรมการตามข้อ 7 (2) - (6) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 
จนถึงวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บงัคับ ให้กรรมการที่ได้รับเลือกมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบักรรมการตาม
ข้อ 7 (2) - (6) ที่ได้รับเลือกตั้งแต่วันทีป่ระกาศนี้ใช้บังคับ” 
 2. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. .... ตามที่มีการแก้ไขสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  2.1  แก้ไขข้อ 7 วรรคแรก เป็นดังนี้ 
  “ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 
  (1) ผู้อ านวยการ เป็นประธานกรรมการ  
  (2) รองผู้อ านวยการซึ่งเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

กองบริหารงานบุคคลได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... และ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน
และส านัก พ.ศ. ....ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
และให้งานกฎหมายและนิติการตรวจสอบร่าง
ข้อบังคับอีกครั้งหน่ึง 

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการแก้ร่างข้อบังคับ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย และให้งานกฎหมาย
และนิติการตรวจสอบ โดยนิติกรมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคลได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและผู้มีอ านาจ
ลงนามในข้อบังคับพิจารณาข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมษายน - พฤษภาคม 
2565 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565 รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

4.2.1  พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประจ าคณะ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย

คณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. .... (ต่อ) 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ 

  (3) บุคลากรในสังกัดสถาบันหรือส านักแล้วแต่กรณี ท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือ

รองผู้อ านวยการ ซ่ึงเลือกกันเองจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการจ านวนสามคน 

เป็นกรรมการ 

  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการจ านวนสามคน  

เป็นกรรมการ 

  2.2  แก้ไขข้อ 16 วรรคแรก เป็นดังน้ี 

  “ข้อ 16 ประธานกรรมการมีหน้าท่ีด าเนินการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหน้าท่ี

เป็นประธานท่ีประชุมแทน” 

  2.3  เพิ่มเติมความต่อไปน้ีในบทเฉพาะกาล เป็นวรรคสอง ของข้อ 20 

  “ในกรณีท่ีมีการเลือกกรรมการตามข้อ 7 (2) - (5) ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 

จนถึงวันก่อนท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ ให้กรรมการท่ีได้รับเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับกรรมการ

ตามข้อ 7 (2) - (5) ท่ีได้รับเลือกตั้งแต่วันท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ” 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัย

ด าเนินการต่อไป 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 

1.2.7 รายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ รับทราบรายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 

รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) รายงานผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 

- 

1.2.8 รายงานการรวบรวมระเบยีบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิให้อยู่ในฉบบัเดยีวกัน 
มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
 1. รับทราบรายงานการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน 
 2. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ด าเนินการตรวจสอบว่าตั้งแต่
เปิดท าการมหาวิทยาลัยและสภามหาวทิยาลัยได้ออกข้อบังคับ ระเบยีบ และประกาศจนถึงปัจจบุัน มี
ข้อบังคับเพียง 19 ฉบับ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจริงตามที่นายพจน์ชนก สมบัติ แถลงหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุม 
ครบถ้วน และน ามารายงานสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบการรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิม่เติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน
อีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือ อว 0656.02/ว 635 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เร่ือง การรวบรวมระเบยีบ
ข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน โดยให้หน่วยงานส่งเร่ืองกลับมาภายในวันพุธที่ 16 
มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
2. อยู่ระหว่างรอกองบริหารงานบุคคลรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 1. ตามข้อ 5 (3) ของข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 
ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าไว้วา่  
“มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวทิยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าสามปี” ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไข
เป็น “มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษา ไม่น้อยกวา่สามปีนบัถึงวันลงคะแนน
เลือกตั้ง” 
 2. ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวชิาการ พ.ศ. 2549 ได้
ก าหนดให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ซึง่ตาม (2) ก าหนดว่า “หัวหน้าหน่วยงาน
หรือข้าราชการในส านักงานอธิการบดี ไมน่้อยกว่าห้าคนเปน็กรรมการ” และ (3) ก าหนดว่า “ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อธกิารบดีเห็นชอบเป็นกรรมการและเลขานุการ” ที่ประชุมเห็นควรให้สิทธิ
ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง โดยให้ใช้ข้อความ
ที่มีความหมายเป็นกลางวา่ “บุคลากรสายวิชาการของมหาวทิยาลัย”  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างน าข้อบังคับเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
4/2565 ในวันท่ี 7 เมษายน 2565 

- 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... (ต่อ) 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ 
 3. ตามข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ตามนิยามค าว่าคณาจารย์ประจ า หมายความว่า “บุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซ่ึงท าหน้าท่ีสอนและวิจัยเป็นการ
ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย” ซ่ึงจากนิยามดังกล่าว ท่ีประชุมเห็นว่า กรรมการสภาวิชาการจาก
คณาจารย์ประจ า หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารหรือคณบดี จะต้องพ้นจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจ าไปโดยปริยาย เน่ืองจากค านิยามดังกล่าวมีความ
ชัดเจนอยู่แล้ว และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 ซ่ึงระบุว่า ต าแหน่งวิชาการ ซ่ึงท าหน้าท่ีสอนและวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ และต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
 นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ท่ีประชุมเห็นควรเพิ่มเติมประเด็นการพ้นจากต าแหน่งในข้อ 22 
วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 
เป็นดังน้ี 
 “(7) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประเภทน้ัน ๆ”  
 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา 
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ท้ังนี้ หากมีประเด็นใดท่ีควรแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
ให้คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.2.1 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

(ต่อ) (ต่อ) 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 
4.3.2 พิจารณายุบเลิกคณะกรรมการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องมี และการลดจ านวนกรรมการและ 
คณะเลขานุการที่มีมากเกินความจ าเป็นหรือเพิ่มจ านวนตามความจ าเป็น 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ
ส ารวจว่ามีคณะกรรมการชุดใดท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องมี และประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องลดหรือเพิ่มจ านวนกรรมการหรือคณะเลขานุการหรือไม่ แล้วรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณายุบเลิกหรือลดหรือเพิ่ม แล้วแต่กรณี ในการประชุมครั้งถัดไป  
 ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการส ารวจและพิจารณายุบเลิกหรือลดหรือเพิ่ม 
แล้วแต่กรณี ทุกครั้งท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 
4.3.2 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

1. จากการประชุมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมได้มีมติ
เห็นควรมอบรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีท่ีก ากับดูแลหน่วยงาน ส ารวจคณะกรรมการแต่ละชุดว่า
ควรยุบเลิกหรือลดหรือเพิ่ม แล้วรายงานให้อธิการบดีทราบ ภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 เพื่อรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
2. อยู่ระหว่างรอกองบริหารงานบุคคลรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.2 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างน าข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 

เมษายน 2565 

4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
ท้ังนี ้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.3 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างน าข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 

เมษายน 2565 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 
จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 

4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มติสภา มทร.สุวรรณภูม ิที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างน าขอ้มูลรายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2)  
ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบพจิารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 

เมษายน 2565 

4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูล
ธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและการจัดการขอ้มูลธุรกจิอุตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.5 นี้  
เพื่อมหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างน าขอ้มูลรายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2)  
ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบพจิารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 

เมษายน 2565 

4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม 
การสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร ์
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร ์และให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี ้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.6 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างน าขอ้มูลรายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2)  
ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ระบบพจิารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) 

เมษายน 2565 

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.4.7 นี้ เพื่อมหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างประสานงานรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้รับผิดชอบ ก่อน
น าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมต่อไป 

เมษายน 2565 
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ชื่อระเบียบวาระ/มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 
ระยะเวลาที่คาดวา่ 

จะแล้วเสร็จ 

จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 
4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ท้ังน้ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.8 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างประสานงานรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้รับผิดชอบ 
ก่อนน าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

เมษายน 2565 

4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
มติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.9 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างประสานงานรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้รับผิดชอบ 
ก่อนน าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

เมษายน 2565 

4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้
น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ท้ังน้ี ท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี 4.4.10 น้ี เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างประสานงานรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้รับผิดชอบ 
ก่อนน าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

เมษายน 2565 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 47 เรื่อง  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วน  
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ 
และความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การรวบรวมระเบียบข้อคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกันและให้เป็นไปตามรูปแบบ
เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรให้ทุกหน่วยงานได้ส ารวจตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยรวบรวมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อกองบริหารงานบุคคล
จะได้ด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

2. การพิจารณาการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ 
พ.ศ. .... เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  เพื่อพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

3. การพิจารณายุบเลิกคณะกรรมการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องมี และการลดจ านวนกรรมการและ 
คณะเลขานุการที่มีมากเกินความจ าเป็นหรือเพ่ิมจ านวนตามความจ าเป็น เห็นควรให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และพิจารณาว่ามีความจ าเป็นหรือต้องลดหรือ
เพิ่มจ านวนกรรมการหรือคณะเลขานุการหรือไม่ โดยมอบรองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ประสานการ
ด าเนินการกับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบเพื่อพิจารณายุบเลิกหรือลดหรือเพิ่มในการประชุมครั้งต่อไป 

4. การก าหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีมีการเสนอเรื่องให้
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วมีระยะเวลาในการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร เห็นควรให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสนอเรื่องให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามหลังจากวันที่ได้รับมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เกิน 3 วันท าการ หรือโดยเร็วที่สุด  

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการของคณะ สถาบัน ส านัก เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติมอบหมายให้ทั้ง 6 คณะ ไปด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการให้มีความทันสมัย และสอดรับ 
กับนโยบายของอธิการบดี ซึ่งขณะนี้มีคณะที่ด าเนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว จ านวน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงเหลือ 
อีก จ านวน 3 คณะ ที่ยังไม่ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ เห็นควรให้คณะที่ยังไม่ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 
จัดส่งข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อน าเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2565 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

 
 

(นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

                ผู้จดรายงานการประชุม


